



THANSETTAKIJ <http://www.thansettakij.com>

Rating: ★☆☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 25 เมษายน 2560 เวลา 13:42

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กนย.ไฟเขียวขยายเวลา 4 โครงการยางอ้อมเกษตรกร



กนย.ไฟเขียวขยายเวลา 4 โครงการยางอ้อมเกษตรกร

26 April 2017

ผู้ว่าการยางฯเผยที่ประชุม กนย.อนุมัติขยายเวลา 4 โครงการ เอื้อประโยชน์แก่ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ระบุทิศทางราคา ยางยังแกว่งตัว

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาใน 4 โครงการได้แก่ 1.)โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา แต่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถคืนเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาออกไปจนถึง 31 มีนาคม 2563 จะได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2.)โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งมีการช่วยเหลือไปแล้วแบ่งเป็น เจ้าของสวนยาง จำนวน 711,839 ครัวเรือน และ คนกรีดยาง จำนวน 675,790 ครัวเรือน ยังมีเกษตรกรที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ยังคงค้างอยู่อีก ประมาณ 11,460 ครัวเรือน ที่ประชุมจึงอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาโครงการเวลาออกไปอีก 90 วัน นับถัดจากวันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ

3.)โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย และ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกับชนรักษาเสถียรภาพราคาขาย ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดจะถูกนำเข้าไปประชุม ครม. เพื่อผ่านความเห็นชอบอีกครั้ง และ 4.)ได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในโครงการนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางข้น เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ

“ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมว่า ราคาขายพาราในขณะนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ขอให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในการปรับโครงสร้างทางการเกษตร โดยเฉพาะเรื่องของยางพาราให้เข้ารูปเข้ารอย”

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวถึงประเด็นปัจจัยพื้นฐานของยางธรรมชาติในตลาดโลก ปี 2560 พบว่าปัจจุบันปริมาณการใช้ยางของโลกมีอยู่ประมาณ 12.7 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าปริมาณเสต็อกยางในตลาดโลกในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 มีอยู่ประมาณ 2.7 ล้านตัน และเมื่อเปรียบเทียบราคาขายในขณะนี้กับปีที่แล้วพบว่าสูงขึ้น 100% โดยราคาขายแผ่นรมควัน ชั้น 3 ในเดือนมกราคมปีที่แล้วอยู่ที่กิโลกรัมละ 30-40 บาท แต่ในวันนี้ราคาขายอยู่ที่ กิโลกรัมละ 70 กว่าบาท ทั้งนี้ ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาขายมีความแกว่งตัว ซึ่งมีสาเหตุจากการเก็งกำไรล่วงหน้าทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานยังคงเป็นบวก จึงขอฝากให้ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ยางพาราอย่างใกล้ชิด



อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 25 เมษายน 2560 เวลา 13:43

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ผู้ว่ากยท. สั่งเกาะติดสถานการณ์ยางหลังราคาแกว่งตัว แม้ปริมาณการใช้สูงกว่าปริมาณสต็อก

ผู้ว่ากยท. สั่งเกาะติดสถานการณ์ยางหลังราคาแกว่งตัว แม้ปริมาณการใช้สูงกว่าปริมาณสต็อก

นายอิทธิช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงประเด็นปัจจัยพื้นฐานของยางธรรมชาติในตลาดโลก ปี 60 พบว่า ปัจจุบันปริมาณการใช้ยางของโลกมีอยู่ประมาณ 12.7 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าปริมาณสต็อกยางในตลาดโลกในช่วงไตรมาสแรกของปี 60 มีอยู่ประมาณ 2.7 ล้านตัน และเมื่อเปรียบเทียบราคายางในขณะนี้กับปีที่แล้วพบว่าสูงขึ้น 100% โดยราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ในเดือนมกราคมปีที่แล้ว อยู่ที่กิโลกรัมละ 30-40 บาท แต่ในวันนี้ราคายางอยู่ที่ กิโลกรัมละ 70 กว่าบาท ทั้งนี้ ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายางมีความแกว่งตัว ซึ่งมีสาเหตุจากการเก็งกำไรล่วงหน้าทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานยังคงเป็นบวก จึงขอฝากให้ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ยางพาราอย่างใกล้ชิด

ประเทศไทยผลิตยางพาราได้ประมาณ 4.47 ล้านตัน มูลค่าส่งออกประมาณ 4 แสนล้านบาทเศษ เป็นรายได้ที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์การผลิตและการใช้ยางพาราของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกเผชิญปัญหานั้น พบว่าปริมาณการผลิตและปริมาณการใช้ยางพาราไม่สมดุลกัน เกิดความผันผวนของราคายางตั้งแต่ปลายปี 54 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาราคายาง และเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมลดภาระงบประมาณของรัฐบาล โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการยางให้มีการการดูดซับยางพาราออกจากระบบนำมาเก็บสต็อกของผู้ประกอบการในลักษณะหมุนเวียน (moving stock) เป็นการลดปริมาณยางในตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ราคายางในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพมากขึ้นอันจะเป็นผลดีต่อรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2560 ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุม นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางและเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น และกล่าวในที่ประชุมว่า ราคายางพาราในขณะนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ขอให้ใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับโครงสร้างทางการเกษตร โดยเฉพาะเรื่องของยางพาราให้เข้ารูปเข้ารอย

โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลา 1.)โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา แต่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถคืนเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาออกไปจนถึง 31 มีนาคม 2563 จะได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2.)โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งมีการช่วยเหลือไปแล้วแบ่งเป็น เจ้าของสวนยาง จำนวน 711,839 ครัวเรือน และ คนกรีดยาง จำนวน 675,790 ครัวเรือน ยังมีเกษตรกรที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ยังคงค้างอยู่อีกประมาณ 11,460 ครัวเรือน ที่ประชุมจึงอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาโครงการเวลาออกไปอีก 90 วัน นับถัดจากวันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ รวมไปถึง

3.)โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และ โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดจะถูกนำเข้าไปประชุม ครม. เพื่อผ่านความเห็นชอบอีกครั้ง

4.)โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในโครงการนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางข้น เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ

“สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง โดยรัฐบาลจะสนับสนุนด้วยการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการที่กู้เงินธนาคารใดๆ ก็ตาม เพื่อเป็นการผลักดันราคาขายให้สูงขึ้น”นายธีรช กุลาวเพิ่มเติม



TNN 24 <http://www.tnnthailand.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 25 เมษายน 2560 เวลา 13:57

หัวข้อข่าว: IRCo เตรียมสร้างเสถียรภาพราคายาง

Rating: ★☆☆☆

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

IRCo เตรียมสร้างเสถียรภาพราคายาง



IRCo เกาะติราคายางตลาดโลกใกล้ซิด หลังมีการเก็งกำไรจนราคาต่ำกว่าที่ควร เตรียมเสนอแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายาง

วันนี้ (25เม.ย. 60) **ดร.ธีรัช สุขสะอาด** ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทร่วมทุนยางพารานานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCo) เป็นประธานการประชุม IRCo โดยมีประเทศสมาชิกประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ร่วมประชุม ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ดร.ธีรัช สุขสะอาด ประธาน IRCo กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ได้หารือร่วมกันประเด็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่แกว่งตัวค่อนข้างสูง ทั้งๆ ที่ปัจจัยพื้นฐานอยู่ในทิศทางบวก ไม่ว่าจะเป็นปริมาณยางพาราที่ลดลงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนตกน้ำท่วมในภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้ลดปริมาณซัพพลายของยางธรรมชาติลงกว่า 10% ของโลก ประกอบกับในช่วงราคายางต่ำมีหลายประเทศลดปริมาณการผลิตยางลง ทั้งอินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวต่อราคา ทำให้ปริมาณยางพาราในช่วงปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกว่าที่คาดไว้

ส่วนปัจจัยด้านความต้องการใช้ยาง ซึ่งผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ จะพบว่า จำนวนของยานพาหนะเพิ่มสูงขึ้น ยอดขายของประเทศผู้ผลิตเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิมคาดไว้ 7% เป็น 12% ขณะเดียวกัน GDP ของประเทศผู้ใช้อย่างจากตัวเลขของ IMF มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นด้วย ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานเรื่องของสต็อกปัจจุบันอัตราส่วนของสต็อกกับการบริโภคยังอยู่ค่อนข้างต่ำ และมีโอกาสที่จะทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น โดยในเวทีการประชุมวิชาการของประเทศจีน (China Rubber Conference) พบว่า ในประเทศจีน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมยานยนต์ 15.9% สูงกว่าที่คาดไว้ถึง 5% ทำให้รัฐบาลจีนสนับสนุนและเพิ่มแรงจูงใจด้านภาษีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น นำไปสู่ปริมาณการเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ สต็อกยางของโลกในปี 2017 มีเพียง 2.3 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ยางต่อ ปีมี 12.7 ล้านตัน ซึ่งโอกาสในการเก็บของสต็อกยังมีอยู่มาก

ทั้งนี้ สิ่งที่ทำให้เกิดราคาอย่างกว้างในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากการเก็งกำไรเกินควร โดยสูงถึง 16.6 %ทำให้ราคาไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐาน ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประกอบการ IRCO จึงจะเข้ามามีบทบาทในการรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะต้นทุนยาง 1 ตัน ใช้เวลา 7 ปีกว่าจะเติบโตและกว่าจะสามารถกรีตออกมาเป็นผลผลิตได้ ขณะที่ยางที่เป็นยางเทียมใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวในการทำการผลิต เพราะฉะนั้น ความสำคัญของยางธรรมชาติยังมีอยู่แน่นอน และยังมีความสำคัญต่อความต้องการใช้อีกมาก

คณะกรรมการ IRCO จะนำเสนอประเด็นเหล่านี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของ 3 ประเทศที่จะประชุมร่วมกันในเร็วๆ นี้ เพื่อตัดสินใจแนวทางที่จะเข้าไปมีบทบาททำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพมากขึ้น เช่น การผลักดันเรื่องการซื้อขายในตลาดส่งมอบมากขึ้นแทนตลาดที่เป็นตลาดเก็งกำไร เพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย และลดความเสี่ยงจากการเก็งกำไร ซึ่งตลาดยางพาราในระดับภูมิภาค (RRM) มีความพร้อมทั้ง 3 ประเภทแล้ว แต่พยายาม ผลักดันให้มีความเข้มแข็งขึ้นให้มากที่สุด จะสามารถช่วยแก้ปัญหาปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง และคณะกรรมการ IRCO มีความเห็นร่วมกันว่า จะศึกษาแนวทางเพิ่มเติมในการติดตามผลของราคาหรือแนวโน้มของราคา เพื่อกำกับควบคุมให้ราคายางมีความเสถียรภาพให้มากขึ้น ซึ่งอาจหมายถึงการประกาศใช้แนวทางเรื่องของการควบคุมปริมาณ การส่งออกครั้งที่ 5 ด้วย อย่างไรก็ตาม จะต้องได้รับการเห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะการใช้การควบคุมปริมาณการส่งออกใช้มาแล้วในปีที่ผ่านมา และได้ผลในส่วนของราคาค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแนวทางที่จะนำกลับมาใช้ควบคุมเพื่อให้ราคายางไม่แกว่งตัวมากเกินไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

NOW26 <http://www.now26.tv>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 25 เมษายน 2560 เวลา 14:55

หัวข้อข่าว: จับตาราคายางแกว่งตัว

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

NOW26

MODENA
BY FRASER
RESORTS

OPENING SPECIAL
from THB 1,888
with Free Wi-Fi

BOOK NOW

HOME NEWS INSPIRATION ENTERTAINMENT LIFE STYLE SPORT SERIES



วันที่ 25 เมษายน 2560 | เปิดดู 71 ครั้ง

Facebook Share 0 Tweet LINE! G+ 0

จับตาราคายางแกว่งตัว

ธุรกิจ

ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย สั่งเกาะติดสถานการณ์ยางหลังราคาแกว่งตัว

นายธวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงประเด็นมีปัจจัยพื้นฐานของยางธรรมชาติในตลาดโลก ปี 60 พบว่า

ความต้องการใช้ยาง และราคายางปี 2560

สต็อกยางโลก 2.7 ล้านตัน

การใช้ยาง 12.7 ล้านตัน

ปัจจุบันการใช้ยางของโลกมีอยู่ประมาณ 12.7 ล้านตัน สูงกว่าปริมาณสต็อกยางในตลาดโลกในช่วงไตรมาสแรกในปี 60 ที่มีอยู่ประมาณ 2.7 ล้านตัน และเมื่อเปรียบเทียบราคายางในขณะนี้กับปีที่แล้วพบว่าสูงขึ้น 100% โดยราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ในเดือนมกราคมปีที่แล้ว อยู่ที่ กิโลกรัมละ 30-40 บาท แต่ในวันนี้ราคายางอยู่ที่ กิโลกรัมละ 70 กว่าบาท แต่ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายางมีความแกว่งตัว ซึ่งมีสาเหตุจากการเก็งกำไรล่วงหน้าทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานยังคงเป็นบวก จึงขอฝากให้ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ยางท่าเรืออย่างใกล้ชิด

ขณะที่ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2560 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. เป็นประธานการประชุม นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางและเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น

รหัส ข่าว: I-170425001100

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 เมษายน 2560 เวลา 06:29

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. เล็งเสนอ ครม.พิจารณาเก็บเงินค่าธรรมเนียมส่งออกยางอัตราคงที่ 2 บาท/กก. เชื่อช่วยรักษาเสถียรภาพ...

กยท. เล็งเสนอ ครม.พิจารณาเก็บเงินค่าธรรมเนียมส่งออกยางอัตราคงที่ 2 บาท/กก. เชื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาอย่างให้มั่นคง



การยางแห่งประเทศไทย เตรียมเสนอ ครม. เห็นชอบ จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมส่งออกยางอัตราคงที่ 2 บาทต่อกิโลกรัม มั่นใจจะขึ้นราคาอย่างในตลาด สามารถรักษาเสถียรภาพราคาอย่างให้มีความมั่นคง และจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนพัฒนายางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางได้มากขึ้น



ดร.วิชิต สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

ดร.วิชิต สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการสินค้าเกษตร 5 ชนิด ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการหารือประเด็นการรักษาระดับราคาให้เกิดเสถียรภาพ ซึ่งสินค้าเกษตร 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด ปาล์ม น้ำมัน มันสำปะหลัง และยางพารา ซึ่งเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักของประเทศ ภาครัฐจึงได้มีการวางยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา พืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศ จะมุ่งเน้นพัฒนาให้เกิดการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างให้มากยิ่งขึ้น และรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้มากที่สุด ดังนั้น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง จึงต้องมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับภารกิจและวัตถุประสงค์ตามที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 อนุมัติเห็นชอบให้นำรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกในอัตราคงที่ที่กิโลกรัมละ 2 บาท เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป



ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า การชำระค่าธรรมเนียมในการส่งออก ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดเรื่องราคาขายภายในประเทศ ทำให้ราคาขายไม่มีเสถียรภาพ มีการแกว่งตัวไปมา เพราะการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแบบก้าวหน้าจะต้องมีการปรับทุก 15 วัน ตามราคาตลาด ฉะนั้น หากจะสร้างเสถียรภาพราคาขาย การบริหารจัดการเรื่องต้นทุน จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ กยท. เล็งเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ในการขึ้นราคาซื้อขายให้มีเสถียรภาพในกรอบราคายกิโลกรัมละ 70-80 บาท ซึ่งจะสร้างความเป็นธรรมเรื่องราคาขายให้แก่เกษตรกร ในขณะเดียวกัน ผู้ส่งออกยางพารา จะได้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงและมีความมั่นใจต่อการเสนอราคาซื้อขาย โดยเฉพาะการซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นรูปแบบการซื้อขายที่ผู้ประกอบการกิจการยางของไทยส่วนมากอยู่ในตลาดนี้ รวมทั้ง สามารถวิเคราะห์คำนวณการชำระค่าธรรมเนียมได้ทันที ลดความยุ่งยากในการยื่นเอกสารการส่งออก การขอคืนเงินหรือเพิ่มเงินด้วย และสิ่งสำคัญ จะเป็นการลดปัญหาการเก็งกำไรและการกดราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรด้วย



ดร.ธีรวัช กล่าวอีกว่า หากมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราคงที่ จะทำให้สามารถคำนวณด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ส่งเสริมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการผ่านกองทุนพัฒนายางพารา และประมาณการรายได้ขององค์กรได้อย่างชัดเจน เช่นในปี 2560 คาดปริมาณการส่งออกยาง 3,723 ตัน จะเก็บค่าธรรมเนียมได้ 7,446 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับการเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราก้าวหน้าในปี 2559 ปริมาณส่งออก 3,970 ตัน เก็บค่าธรรมเนียมได้ 5,560 ล้านบาท ซึ่งพบว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราคงที่ที่สามารถเก็บได้มากกว่าแม้ว่าปริมาณส่งออกลดน้อยลง ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางจะมั่นใจได้ว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราคงที่จะไม่เป็นการสร้างภาระให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร หรือผู้ประกอบการยาง แต่จะสามารถสร้างรายได้จากการจัดเก็บเพื่อเข้ากองทุนได้มากขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 เมษายน 2560 เวลา 06:32

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: IRCo ซี เก็งกำไรเกินควร ส่งผลต่อราคายางแกว่ง พร้อม เตรียมแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายางของ 3 ประเทศ...

IRCο ซี เก็งกำไรเกินควร ส่งผลต่อราคายางแกว่ง พร้อม เตรียมแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายางของ 3 ประเทศผู้ผลิตร่วมกัน หวังประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย



IRCο เผยผลประชุมครั้งล่าสุด บั้จจ้ยพื้นฐานทั้งความต้องการใช้ยางของประเทศผู้ซื้อ และปริมาณยางของประเทศผู้ผลิตอยู่ในทิศทางบวก การแกว่งของราคายางในช่วงที่ผ่านมา ผลจากการเก็งกำไรเกินควร กระทบต่อราคายางเตรียมแผ่ระว่างราคาตลาดโลกอย่างใกล้ชิด พร้อมเสนอแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายาง เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารร่วมทุนยางพารานานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCο) แถลงผลการประชุม IRCο ในครั้งนี้ว่า ประเทศสมาชิก IRCο ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้มีการประชุมหารือร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ราคายางมีลักษณะของการแกว่งตัวค่อนข้างสูง ทั้งๆ ที่บั้จจ้ยพื้นฐานอยู่ในทิศทางบวก ไม่ว่าจะเป็นปริมาณยางพาราที่ลดลงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนตกน้ำท่วมในภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้กระทบจำนวนปริมาณของยางพาราที่ออกมาช่วงนั้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ของไทยมีส่วนต่อการลดปริมาณซัพพลายของยางธรรมชาติลงกว่า 10% ของโลก ประกอบกับในช่วงราคายางต่ำมีหลายประเทศลดปริมาณการผลิตยางลง ยกตัวอย่างเช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวต่อราคา เมื่อราคายางต่ำลงทั้ง 3 ประเทศเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น หรือมีรายได้เพิ่มจากการทำอาชีพอื่น เพราะฉะนั้น ปริมาณของยางพาราในห้วงระยะเวลาในปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกว่าที่คาดไว้ ประธาน IRCο กล่าวเพิ่มเติมว่า หากวิเคราะห์จากบั้จจ้ยด้านความต้องการใช้ยาง ซึ่งผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด คือ ธุรกิจยานยนต์ จะพบว่า จำนวนของยานพาหนะเพิ่มสูงขึ้น ยอดขายของประเทศผู้ผลิตเพิ่มสูงขึ้นมาก ทั้งในกลุ่มของประเทศในจีน ยุโรป ญี่ปุ่น พบว่ามีอัตราการเติบโตสูงขึ้นค่อนข้างมากจากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็น 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้น 7.37% ยุโรปเพิ่มมากขึ้นถึง 8.42% ญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น 12.33% แม้ในสหรัฐอเมริกาอาจมีการย่อตัวลงเล็กน้อยคือ 1.51% เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าโดยรวมปริมาณความต้องการหรือการขยายตัวของธุรกิจยานยนต์ยังมีความต้องการใช้ยางสูง ในขณะเดียวกัน GDP ของประเทศผู้ใช้งานจากตัวเลขของ IMF มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น อเมริกา แม้จะเติบโตขึ้นเป็น 2.3% แต่ยังเพิ่มจากปีที่แล้ว 0.7% ยุโรป 1.7% ญี่ปุ่น 1.2% และอินเดียกระโดดจาก 6.8% เป็น 7.2% เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโอกาสการเติบโตหรือความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ปัจจัยพื้นฐานเรื่องของสต็อก เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ปัจจุบันอัตราส่วนของสต็อกกับการบริโภคยังอยู่ค่อนข้างต่ำ และมีโอกาสที่จะทำให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้น โดยในเวทีการประชุมวิชาการของประเทศจีน (China Rubber Conference) พบว่า ในประเทศจีน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของธุรกิจยานยนต์ 15.9% ซึ่งเพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้ถึง 5% ทำให้รัฐบาลจีน มีการสนับสนุนและเพิ่มแรงจูงใจด้านภาษี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น นำไปสู่ธุรกิจยานยนต์เพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ สต็อกยางของโลกในปี 2017 มีเพียง 2.3 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ยางต่อปีมี 12.7 ล้านตัน ซึ่งโอกาสในการเก็บของสต็อกยังมีอยู่มาก

ประธาน IRCo กล่าวยั่วว่า ปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นดีมานด์หรือซัพพลายเป็นไปในเชิงบวก แต่สิ่งที่ทำให้เกิดราคายางแกว่งในช่วงที่ผ่านมา มาจากการเก็งกำไรจนเกินควร หากมองถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขที่สำคัญๆ ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ 3.6 % ขณะที่ดัชนีในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ 0.4% และยางสังเคราะห์ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาอยู่เพียง 6.7% แต่ในตลาดยางกลับพบว่า มีการเก็งกำไรสูงถึง 16.6 % แสดงว่าการเก็งกำไรไม่สะท้อนเรื่องปัจจัยพื้นฐาน แต่เป็นเรื่องการเก็งกำไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึ้นลงในเชิงข่าวเท่านั้น

"ณ วินาทีอุตสาหกรรมยางพารายังเป็นอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง คณะกรรมการบริหารจาก 3 ประเทศ มีความห่วงใย เกี่ยวกับตลาดที่มีการเก็งกำไรค่อนข้างสูง สะท้อนให้เห็นถึงระดับราคาที่ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประกอบการ สิ่งเหล่านี้ IRCo จะทำหน้าที่เข้ามามีบทบาทในการรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะต้นยาง 1 ต้น ใช้เวลา 7 ปีกว่าจะเติบโตและกว่าจะสามารถกรีดยางออกมาเป็นผลผลิตได้ ขณะที่ยางที่เป็นยางเทียมใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันในการทำการผลิต เพราะฉะนั้น ความสำคัญของยางธรรมชาติยังมีอยู่แน่นอน และยังมีมีความสำคัญต่อความต้องการใช้อีกมาก"

ประธาน IRCo กล่าวทิ้งท้ายว่า คณะกรรมการ IRCo ที่ร่วมประชุมในครั้งนี้จะนำเสนอประเด็นเหล่านี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของ 3 ประเทศที่จะมีการประชุมร่วมกันในเร็วๆ นี้ เพื่อตัดสินใจแนวทางที่จะเข้าไปมีบทบาทในเรื่องที่ทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การพยายามผลักดันเรื่องการซื้อขายในตลาดที่เป็นตลาดซื้อขายส่งมอบมากขึ้นแทนตลาดที่เป็นตลาดลักษณะเก็งกำไร เพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย และลดความเสี่ยงจากการเก็งกำไร ซึ่งตลาดยางพาราในระดับภูมิภาค (RRM) มีความพร้อมทั้ง 3 ประเภทแล้วแต่พยายามผลักดันให้มีความเข้มแข็งขึ้นให้มากที่สุด จะสามารถช่วยแก้ปัญหาปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง และคณะกรรมการ IRCo มีความเห็นร่วมกันว่าจะทำการศึกษาแนวทางเพิ่มเติมในการติดตามผลของราคาหรือแนวโน้มของราคา เพื่อกำกับควบคุมให้ราคายางมีความเสถียรภาพให้มากขึ้น ซึ่งอาจหมายถึง การประกาศใช้แนวทางเรื่องของการควบคุมปริมาณการส่งออกครั้งที่ 5 ด้วย อย่างไรก็ตาม จะต้องได้รับการเห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะการใช้การควบคุมปริมาณการส่งออกใช้มาแล้วในปีที่ผ่านมา และได้ผลในส่วนของราคาค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแนวทางที่จะนำกลับมาใช้ควบคุมเพื่อให้ราคายางไม่แกว่งตัวมากเกินไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไอเอ็น <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 เมษายน 2560 เวลา 06:32

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: IRCo ซี เก็งกำไรเกินควร ส่งผลต่อราคายางแกว่ง พร้อม เตรียมแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายางของ 3 ประเทศ...

IRCo ซี เก็งกำไรเกินควร ส่งผลต่อราคายางแกว่ง พร้อม เตรียมแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายางของ 3 ประเทศผู้ผลิตร่วมกัน หวังประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย



IRCo เผยผลประชุมครั้งล่าสุด ปัจจัยพื้นฐานทั้งความต้องการใช้ยางของประเทศผู้ซื้อ และปริมาณยางของประเทศผู้ผลิต อยู่ในทิศทางบวก การแกว่งของราคายางในช่วงที่ผ่านมา ผลจากการเก็งกำไรเกินควร กระทบต่อราคายาง เตรียมเฝ้าระวัง ราคาคาดตลาดโลกอย่างใกล้ชิด พร้อมเสนอแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายาง เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารร่วมทุนยางพารานานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCo) แถลงผลการประชุม IRCo ในครั้งนี้ว่า ประเทศสมาชิก IRCo ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้มีการประชุมหารือร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นการรักษาเสถียรภาพ ราคายาง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ราคายางมีลักษณะของการแกว่งตัวค่อนข้างสูง ทั้งๆ ที่ปัจจัยพื้นฐานอยู่ในทิศ ทางบวก ไม่ว่าจะเป็นปริมาณยางพาราที่ลดลงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนตกน้ำท่วมใน ภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้กระทบจำนวนปริมาณของยางพาราที่ออกมาช่วงนั้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ของไทยมีส่วนต่อการลดปริมาณซัพพลายของยางธรรมชาติลงกว่า 10% ของโลก ประกอบกับ ในช่วงราคายางต่ำมีหลายประเทศลดปริมาณการผลิตยางลง ยกตัวอย่างเช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็น ประเทศที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวต่อราคา เมื่อราคายางต่ำลงทั้ง 3 ประเทศเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น หรือมีรายได้เพิ่ม จากการทำอาชีพอื่น เพราะฉะนั้น ปริมาณของยางพาราในช่วงระยะเวลาในปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกว่าที่คาดไว้

ประธาน IRCo กล่าวเพิ่มเติมว่า หากวิเคราะห์จากปัจจัยด้านความต้องการใช้ยาง ซึ่งผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด คือ ธุรกิจยานยนต์ จะพบว่า จำนวนของยานพาหนะเพิ่มสูงขึ้น ยอดขายของประเทศผู้ผลิตเพิ่มสูงขึ้นมาก ทั้งในกลุ่มของประเทศในจีน ยุโรป ญี่ปุ่น พบว่ามีอัตราการเติบโตสูงขึ้นค่อนข้างมากจากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็น 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้น 7.37% ยุโรปเพิ่มมากขึ้นถึง 8.42% ญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น 12.33% แม้ในสหรัฐอเมริกาอาจมีการย่อตัวลงเล็กน้อยคือ 1.51% เท่านั้น อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าโดยรวมปริมาณความต้องการหรือการขยายตัวของธุรกิจยานยนต์ยังมีความต้องการใช้ยางสูง ใน ขณะเดียวกัน GDP ของประเทศผู้ใช้อย่างจากตัวเลขของ IMF มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น อเมริกา แม้จะ

เติบโตขึ้นเป็น 2.3% แต่ยังคงเพิ่มจากปีที่แล้ว 0.7% ยุโรป 1.7% ญี่ปุ่น 1.2% และอินเดียกระโดดจาก 6.8% เป็น 7.2% เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโอกาสการเติบโตหรือความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ปัจจัยพื้นฐานเรื่องของสต็อก เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ปัจจุบันอัตราส่วนของสต็อกกับการบริโภคยังอยู่ค่อนข้างต่ำ และมีโอกาสที่จะทำให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้น โดยในเวทีการประชุมวิชาการของประเทศจีน (China Rubber Conference) พบว่า ในประเทศจีน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของธุรกิจยานยนต์ 15.9% ซึ่งเพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้ถึง 5% ทำให้รัฐบาลจีน มีการสนับสนุนและเพิ่มแรงจูงใจด้านภาษี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น นำไปสู่ธุรกิจยานยนต์เพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ สต็อกยางของโลกในปี 2017 มีเพียง 2.3 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ยางต่อปีมี 12.7 ล้านตัน ซึ่งโอกาสในการเก็บของสต็อกยังมีอยู่มาก

ประธาน IRCo กล่าวย่ำว่า ปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นดีมานด์หรือซัพพลายเป็นไปในเชิงบวก แต่สิ่งที่ทำให้เกิดราคายาง แกว่งในช่วงที่ผ่านมา มาจากการเก็งกำไรจนเกินควร หากมองถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขที่สำคัญๆ ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ 3.6 % ขณะที่ดัชนีในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ 0.4% และยางสังเคราะห์ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาอยู่เพียง 6.7% แต่ในตลาดยางกลับพบว่า มีการเก็งกำไรสูงถึง 16.6 % แสดงว่าการเก็งกำไรไม่สะท้อนเรื่องปัจจัยพื้นฐาน แต่เป็นเรื่องการเก็งกำไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึ้นลงในเชิงข่าวเท่านั้น

"ณ วันที่อุตสาหกรรมยางพารายังเป็นอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง คณะกรรมการบริหารจาก 3 ประเทศ มีความห่วงใย เกี่ยวกับตลาดที่มีการเก็งกำไรค่อนข้างสูง สะท้อนให้เห็นถึงระดับราคาที่ไม่เป็นธรรมชาติกับเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประกอบการ สิ่งเหล่านี้ IRCO จะทำหน้าที่เข้ามามีบทบาทในการรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะต้นยาง 1 ต้น ใช้เวลา 7 ปีกว่าจะเติบโตและกว่าจะสามารถกรีดยางออกมาเป็นผลผลิตได้ ขณะที่ยางที่เป็นยางเทียมใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันในการทำการผลิต เพราะฉะนั้น ความสำคัญของยางธรรมชาติยังมีอยู่แน่นอน และยังมีมีความสำคัญต่อความต้องการใช้อีกมาก"

ประธาน IRCo กล่าวทิ้งท้ายว่า คณะกรรมการ IRCO ที่ร่วมประชุมในครั้งนี้จะนำเสนอประเด็นเหล่านี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของ 3 ประเทศที่จะมีการประชุมร่วมกันในเร็วๆ นี้ เพื่อตัดสินใจแนวทางที่จะเข้าไปมีบทบาทในเรื่องที่ทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การพยายามผลักดันเรื่องการซื้อขายในตลาดที่เป็นตลาดซื้อขายส่งมอบมากขึ้นแทนตลาดที่เป็นตลาดลักษณะเก็งกำไร เพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย และลดความเสี่ยงจากการเก็งกำไร ซึ่งตลาดยางพาราในระดับภูมิภาค (RRM) มีความพร้อมทั้ง 3 ประเภทแล้วแต่พยายามผลักดันให้มีความเข้มแข็งขึ้นให้มากที่สุด จะสามารถช่วยแก้ปัญหาปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง และคณะกรรมการ IRCO มีความเห็นร่วมกันว่า จะทำการศึกษาแนวทางเพิ่มเติมในการติดตามผลของราคาหรือแนวโน้มของราคา เพื่อกำกับควบคุมให้ราคายางมีความเสถียรภาพให้มากขึ้น ซึ่งอาจหมายถึง การประกาศใช้แนวทางเรื่องของการควบคุมปริมาณการส่งออกครั้งที่ 5 ด้วย อย่างไรก็ตาม จะต้องได้รับการเห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะการใช้การควบคุมปริมาณการส่งออกใช้มาแล้วในปีที่ผ่านมา และได้ผลในส่วนของราคาค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแนวทางที่จะนำกลับมาใช้ควบคุมเพื่อให้อายุยางไม่แกว่งตัวมากเกินไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailand press release news <http://www.thailand4.com>

Rating: ★☆☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 เมษายน 2560 เวลา 06:33

Site Value: 5,000

PRValue (x1) : 5,000

หัวข้อข่าว: IRCo ซี เก็งกำไรเกินควร ส่งผลกระทบต่อราคายางแกว่ง พร้อม เตรียมแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายางของ 3 ประเทศ...

IRCo ซี เก็งกำไรเกินควร ส่งผลกระทบต่อราคายางแกว่ง พร้อม เตรียมแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายางของ 3 ประเทศผู้ผลิตร่วมกัน หวังประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย



IRCo เผยผลประชุมครั้งล่าสุด ปัจจัยพื้นฐานทั้งความต้องการใช้ยางของประเทศผู้ซื้อ และปริมาณยางของประเทศผู้ผลิตอยู่ในทิศทางบวก การแกว่งของราคายางในช่วงที่ผ่านมา ผลจากการเก็งกำไรเกินควร กระทบต่อราคายางเตรียมเฝ้าระวังราคาตลาดโลกอย่างใกล้ชิด พร้อมเสนอแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายาง เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทร่วมทุนยางพารานานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCo) แถลงผลการประชุม IRCo ในครั้งนี้ว่า ประเทศสมาชิก IRCo ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้มีการประชุมหารือร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ราคายางมีลักษณะของการแกว่งตัวค่อนข้างสูง ทั้งๆ ที่ปัจจัยพื้นฐานอยู่ในทิศทางบวก ไม่ว่าจะเป็นปริมาณยางพาราที่ลดลงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนตกน้ำท่วมในภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้กระทบจำนวนปริมาณของยางพาราที่ออกมาช่วงนั้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ของไทยมีส่วนต่อการลดปริมาณซัพพลายของยางธรรมชาติลงกว่า 10% ของโลก ประกอบกับในช่วงราคายางต่ำมีหลายประเทศลดปริมาณการผลิตยางลง ยกตัวอย่างเช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวต่อราคา เมื่อราคายางต่ำลงทั้ง 3 ประเทศเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น หรือมีรายได้เพิ่มจากการทำอาชีพอื่น เพราะฉะนั้น ปริมาณของยางพาราในช่วงระยะเวลาในปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกว่าที่คาดไว้

ประธาน IRCo กล่าวเพิ่มเติมว่า หากวิเคราะห์จากปัจจัยด้านความต้องการใช้ยาง ซึ่งผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด คือ ธุรกิจยานยนต์ จะพบว่า จำนวนของยานพาหนะเพิ่มสูงขึ้น ยอดขายของประเทศผู้ผลิตเพิ่มสูงขึ้นมาก ทั้งในกลุ่มของประเทศในจีน ยุโรป ญี่ปุ่น พบว่ามีอัตราการเติบโตสูงขึ้นค่อนข้างมากจากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็น 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้น 7.37% ยุโรปเพิ่มมากขึ้นถึง 8.42% ญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น 12.33% แม้ในสหรัฐอเมริกาอาจมีการย่อตัวลงเล็กน้อยคือ 1.51% เท่านั้น อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าโดยรวมปริมาณความต้องการหรือการขยายตัวของธุรกิจยานยนต์ยังมีความต้องการใช้ยางสูง ในขณะที่เดียวกัน GDP ของประเทศผู้ใช้อย่างจากตัวเลขของ IMF มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น อเมริกา แม้จะเติบโตขึ้นเป็น 2.3% แต่ยังคงเพิ่มจากปีที่แล้ว 0.7% ยุโรป 1.7% ญี่ปุ่น 1.2% และอินเดียกระโดดจาก 6.8% เป็น 7.2% เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโอกาสการเติบโตหรือความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ปัจจัยพื้นฐานเรื่องของสต็อกเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ปัจจุบันอัตราส่วนของสต็อกกับการบริโภคยังอยู่ค่อนข้างต่ำ และมี

โอกาสที่จะทำให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้น โดยในเวทีการประชุมวิชาการของประเทศจีน (China Rubber Conference) พบว่า ในประเทศจีน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของธุรกิจยานยนต์ 15.9% ซึ่งเพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้ถึง 5% ทำให้รัฐบาลจีน มีการสนับสนุนและเพิ่มแรงจูงใจด้านภาษี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น นำไปสู่ธุรกิจยานยนต์เพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ สต็อกยางของโลกในปี 2017 มีเพียง 2.3 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ยางต่อปีมี 12.7 ล้านตัน ซึ่งโอกาสในการเก็บของสต็อกยังมีอยู่มาก

ประธาน IRCo กล่าวย้าว่า ปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นดีมานด์หรือซัพพลายเป็นไปในเชิงบวก แต่สิ่งที่ทำให้เกิดราคายางแกว่งในช่วงที่ผ่านมา มาจากการเก็งกำไรจนเกินควร หากมองถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขที่สำคัญๆ ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ 3.6 % ขณะที่ดัชนีในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ 0.4% และยางสังเคราะห์ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาอยู่เพียง 6.7% แต่ในตลาดยางกลับพบว่า มีการเก็งกำไรสูงถึง 16.6 % แสดงว่าการเก็งกำไรค่าไม่สะท้อนเรื่องปัจจัยพื้นฐาน แต่เป็นเรื่องการเก็งกำไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึ้นลงในเชิงข่าวเท่านั้น

"ณ วินาทีอุตสาหกรรมยางพารายังเป็นอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง คณะกรรมการบริหารจาก 3 ประเทศ มีความห่วงใย เกี่ยวกับตลาดที่มีการเก็งกำไรค่อนข้างสูง สะท้อนให้เห็นถึงระดับราคาที่ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประกอบการ สิ่งเหล่านี้ IRCo จะทำหน้าที่เข้ามามีบทบาทในการรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะต้นยาง 1 ต้น ใช้เวลา 7 ปีกว่าจะเติบโตและกว่าจะสามารถกรีดยางออกมาเป็นผลผลิตได้ ขณะที่ยางที่เป็นยางเทียมใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันในการทำการผลิต เพราะฉะนั้น ความสำคัญของยางธรรมชาติยังมีอยู่นั่นเอง และยังคงมีความสำคัญต่อความต้องการใช้อีกมาก"

ประธาน IRCo กล่าวทิ้งท้ายว่า คณะกรรมการ IRCo ที่ร่วมประชุมในครั้งนี้จะนำเสนอประเด็นเหล่านี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของ 3 ประเทศที่จะมีการประชุมร่วมกันในเร็วๆ นี้ เพื่อตัดสินใจแนวทางที่จะเข้าไปมีบทบาทในเรื่องที่ทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การพยายามผลักดันเรื่องการซื้อขายในตลาดที่เป็นตลาดซื้อขายส่งมอบมากขึ้นแทนตลาดที่เป็นตลาดลักษณะเก็งกำไร เพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย และลดความเสี่ยงจากการเก็งกำไร ซึ่งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) มีความพร้อมทั้ง 3 ประเภทแล้วแต่พยายามผลักดันให้มีความเข้มแข็งขึ้นให้มากที่สุด จะสามารถช่วยแก้ปัญหาปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง และคณะกรรมการ IRCo มีความเห็นร่วมกันว่าจะทำการศึกษาแนวทางเพิ่มเติมในการติดตามผลของราคาหรือแนวโน้มของราคา เพื่อกำกับควบคุมให้ราคายางมีความเสถียรภาพให้มากขึ้น ซึ่งอาจหมายถึง การประกาศใช้แนวทางเรื่องของการควบคุมปริมาณการส่งออกครั้งที่ 5 ด้วย อย่างไรก็ตาม จะต้องได้รับการเห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะการใช้การควบคุมปริมาณการส่งออกใช้มาแล้วในปีที่ผ่านมา และได้ผลในส่วนของราคาค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแนวทางที่จะนำกลับมาใช้ควบคุมเพื่อให้ราคายางไม่แกว่งตัวมากเกินไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

newswit <http://www.newswit.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 26 เมษายน 2560 เวลา 06:33

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: IRCo ซี เก็งกำไรเกินควร ส่งผลต่อราคายางแกว่ง พร้อม เตรียมแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายางของ 3 ประเทศ...

IRCo ซี เก็งกำไรเกินควร ส่งผลต่อราคายางแกว่ง พร้อม เตรียม แนวทางสร้างเสถียรภาพราคายางของ 3 ประเทศผู้ผลิตร่วมกัน หวังประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕:๑๐ น.

ขนาดตัวอักษร: [ใหญ่](#) [กลาง](#) [เล็ก](#)

[Tweet](#)



กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--การยางแห่งประเทศไทย

IRCo เผยผลประชุมครั้งล่าสุด บั้จจ่ายพื้นฐานทั้งความต้องการใช้ยางของประเทศผู้ซื้อ และปริมาณยางของประเทศผู้ผลิตอยู่ในทิศทางบวก การแกว่งของราคายางในช่วงที่ผ่านมา ผลจากการเก็งกำไรเกินควร กระเทมต่อราคายาง เตรียมเฝ้าระวังราคาตลาดโลกอย่างใกล้ชิด พร้อมเสนอแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายาง เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

เรียน **Character Design**
กับวิทยาลัยออกแบบ
ที่ใหญ่ที่สุดของ **ญี่ปุ่น**

ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารร่วมทุนยางพารานานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCo) แถลงผลการประชุม IRCo ในครั้งนี้ว่า ประเทศสมาชิก IRCo ประกอบด้วยประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้มีการประชุมหารือร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นการศึกษาเสถียรภาพราคายาง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ราคายางมีลักษณะของการแกว่งตัวค่อนข้างสูง ทั้งๆ ที่ปัจจัยพื้นฐานอยู่ในทิศทางบวก ไม่ว่าจะเป็นปริมาณยางพาราที่ลดลงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนตกน้ำท่วมในภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้กระทบจำนวนปริมาณของยางพาราที่ออกมาช่วงนั้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ของไทยมีส่วนต่อการลดปริมาณขีพหลายของยางธรรมชาติลงกว่า 10% ของโลก ประกอบกับ ในช่วงราคายางต่ำมีหลาย

ประเทศลดปริมาณการผลิตยางลง ยกตัวอย่างเช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวต่อราคา เมื่อราคายางต่ำลงทั้ง 3 ประเทศเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น หรือมีรายได้เพิ่มจากการทำอาชีพอื่น เพราะฉะนั้นปริมาณของยางพาราในทั้งระยะเวลาในปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกว่าที่คาดไว้

ประธาน IRCo กล่าวเพิ่มเติมว่า หากวิเคราะห์จากปัจจัยด้านความต้องการใช้ยาง ซึ่งผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด คือ ธุรกิจยานยนต์ จะพบว่า จำนวนของยานพาหนะเพิ่มขึ้น ยอดขายของประเทศผู้ผลิตเพิ่มสูงขึ้นมาก ทั้งในกลุ่มของประเทศในจีน ยุโรป ญี่ปุ่น พบว่ามีอัตราการเติบโตสูงขึ้นค่อนข้างมากจากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็น 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่มขึ้น 7.37% ยุโรปเพิ่มมากขึ้นถึง 8.42% ญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น 12.33% แม้ในสหรัฐอเมริกาอาจมีการย่อตัวลงเล็กน้อยคือ 1.51% เท่านั้น อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าโดยรวมปริมาณความต้องการหรือการขยายตัวของธุรกิจยานยนต์ยังมีความต้องการใช้ยางสูง ในขณะที่เดียวกัน GDP ของประเทศผู้ใช้งานจากตัวเลขของ IMF มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น อเมริกา แม้จะเติบโตขึ้นเป็น 2.3% แต่ยังเพิ่มจากปีที่แล้ว 0.7% ยุโรป 1.7% ญี่ปุ่น 1.2% และอินเดียกระโดดจาก 6.8% เป็น 7.2% เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโอกาสการเติบโตหรือความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ปัจจัยพื้นฐานเรื่องของสต็อกเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ปัจจุบันอัตราส่วนของสต็อกกับการบริโภคยังอยู่ค่อนข้างต่ำ และมีโอกาสที่จะทำให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้น โดยในเวทีการประชุมวิชาการของประเทศไทย (China Rubber Conference) พบว่า ในประเทศจีน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของธุรกิจยานยนต์ 15.9% ซึ่งเพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้ถึง 5% ทำให้รัฐบาลจีน มีการสนับสนุนและเพิ่มแรงจูงใจด้านภาษีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น นำไปสู่ธุรกิจยานยนต์เพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ สต็อกยางของโลกในปี 2017 มีเพียง 2.3 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ยางต่อปีมี 12.7 ล้านตัน ซึ่งโอกาสในการเก็บของสต็อกยังมีอยู่มาก

ประธาน IRCo กล่าวย้ำว่า ปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นดีมานด์หรือซัพพลายเป็นไปในเชิงบวก แต่สิ่งที่ทำให้เกิดราคายางแกว่งในช่วงที่ผ่านมา มาจากค่าเงินบาทที่ผันผวนมาก การมองถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขที่สำคัญ ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ว่า 3.6 % ขณะที่ดัชนีในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ว่า 0.4% และยางสังเคราะห์ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาอยู่เพียง 6.7% แต่ในตลาดยางกลับพบว่า มีการเก็งกำไรสูงถึง 16.6 % แสดงว่าการเก็งกำไรไม่สะท้อนเรื่องปัจจัยพื้นฐาน แต่เป็นเรื่องการเก็งกำไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึ้นลงในเชิงข่าวเท่านั้น

"ณ วันนี้อุตสาหกรรมยางพาราอาจยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง คณะกรรมการบริหารจาก 3 ประเทศ มีความห่วงใย เกี่ยวกับตลาดที่มีการเก็งกำไรค่อนข้างสูง สะท้อนให้เห็นถึงระดับราคาที่ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประกอบการ สิ่งเหล่านี้ IRCo จะทำหน้าที่เข้ามาบริหารในการรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะต้นยาง 1 ต้น ใช้เวลา 7 ปีกว่าจะเติบโตและกว่าจะสามารถกรีดยางออกมาเป็นผลผลิตได้ ขณะที่ยางที่เป็นยางเทียมใช้เวลาเพียงแค่ว่าไม่กี่วันในการทำการผลิต เพราะฉะนั้น ความสำคัญของยางธรรมชาติยังมีอยู่แน่นอน และยังมีมีความสำคัญต่อความต้องการใช้อีกมาก"

ประธาน IRCo กล่าวทิ้งท้ายว่า คณะกรรมการ IRCo ที่ร่วมประชุมในครั้งนี้จะนำเสนอประเด็นเหล่านี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของ 3 ประเทศที่จะมีการประชุมร่วมกันในเร็ว ๆ นี้ เพื่อตัดสินใจแนวทางที่จะเข้าไปมีบทบาทในเรื่องที่ทำให้ราคายางพาราให้มีเสถียรภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การพยายามผลักดันเรื่องการซื้อขายในตลาดที่เป็นตลาดซื้อขายส่งมอบมากขึ้นแทนตลาดที่เป็นตลาดลักษณะเก็งกำไร เพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย และลดความเสี่ยงจากการเก็งกำไร ซึ่งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) มีความพร้อมทั้ง 3 ประเทศแล้วแต่พยายามผลักดันให้มีความเข้มแข็งขึ้นให้มากที่สุด จะสามารถช่วยแก้ปัญหาปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง และคณะกรรมการ IRCo มีความเห็นร่วมกันว่า จะทำการศึกษาแนวทางเพิ่มเติมในการติดตามผลของราคาหรือแนวโน้มของราคา เพื่อกำกับควบคุมให้ราคายางมีความเสถียรภาพให้มากขึ้น ซึ่งอาจหมายถึง การประกาศใช้แนวทางเรื่องของการควบคุมปริมาณการส่งออกครั้งที่ 5 ด้วย อย่างไรก็ตาม จะต้องได้รับการเห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะการใช้การควบคุมปริมาณการส่งออกเข้ามาแล้วในปีที่ผ่านมา และได้ผลในส่วนของการราคาค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นอาจจะจะเป็นแนวทางที่จะนำกลับมาใช้ควบคุมเพื่อให้อาณาเขตไม่แกว่งตัวมากเกินไป





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: พฤหัสบดี 27 เมษายน 2560

ปีที่: 68 ฉบับที่: 21646

Col.Inch: 61.18 Ad Value: 97,888

หัวข้อข่าว: ฝืนเกษตรกรตีปีกกระเทียมพุ่ง

หน้า: 8(บน)

PRValue (x3): 293,664

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ด้านพาณิชย์กลับเร่งแทรกแซงราคาตกต่ำ

ฉีกฝืน! เกษตรที่ปีกกระเทียมพุ่ง

● ด้านพาณิชย์กลับเร่งแทรกแซงราคาตกต่ำ

สุดฝืนผลผลิตกระเทียมไทยเกษตรกรรีดราคาพุ่ง กก.ละ 27 บาท เหตุมาตรการเข้มศุลกากรทำกระเทียมลักลอบหกด่านพาณิชย์กลับไปจนละทางสั่งพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา โบายประชารัฐแทรกแซงดึงห้าง-เทรดดิ้งประกันราคารับซื้อ ส่วนหอมแดง-พริก-ถั่วเขียวราคาดีเหวเหตผลผลิตทะลักล้น

น.ส.จริยา สุทธิไชยาเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคากระเทียมในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 (ม.ค.-มี.ค.) ว่าเกษตรกรขายได้เฉลี่ย 27 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เพิ่มขึ้น 89% เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 14 บาทต่อ กก. เนื่องจากผลผลิตกระเทียมมีคุณภาพและผลจากมาตรการเข้มงวดด้านศุลกากร ทั้งการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า และการกำหนดราคาประเมินเสียภาษีนำเข้าให้ใกล้เคียงกับราคาขายในประเทศเพื่อป้องกันปัญหากระเทียมล้นตลาด อย่างไรก็ตามผลผลิตกระเทียมจะเก็บเกี่ยวหมดภายในเดือน เม.ย.นี้ ซึ่งคาดว่าแนวโน้มราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ผลผลิตหอมแดง พริกขี้หนูสวน ถั่วเขียว มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากส่งผลให้ราคาลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 59 โดยราคาหอมแดงที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 20 บาทต่อ กก. ลดลง 20% เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นและเป็นช่วงที่ออกสู่ตลาดมากที่สุด อย่างไรก็ตามราคายังสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเฉลี่ย 19.71 บาทต่อ กก. ส่วนพริกขี้หนูสวนราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 78 บาทต่อ กก. สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ราคาที่สูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 20 บาทต่อ กก. และ

ถั่วเขียวราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 22 บาทต่อ กก. สูงกว่าต้นทุนการผลิตซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 19.30 บาทต่อ กก.

ขณะที่สินค้าเกษตรที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง เนื่องจากผู้นำเข้าจากจีนชะลอการรับซื้อ ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาตกลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ท้องตลาดเพิ่มขึ้น และไข่ไก่เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ออกสู่

ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงลดลงจากสถานศึกษาต่างๆ ปิดภาคเรียนสำหรับในเดือน เม.ย. 60 ดังนั้นราคาสินค้าเกษตรคาดว่าจะเพิ่มขึ้น โดยสินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา อ้อยไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 20.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ส่วนในเดือน เม.ย. 60 ดัชนีผลผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. 59 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และกุ้งขาวแวนนาไม ทั้งนี้ ในส่วนของภาพรวมดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือน มี.ค. 60 เพิ่มขึ้นจากเดือน มี.ค. 59 ประมาณ 29.90% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตและดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น และคาดว่าเดือน เม.ย. 60 รายได้ของเกษตรกรจะขยายตัวเพิ่มขึ้น

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ได้มอบนโยบายให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศชี้แจงนโยบายประชารัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสินค้าเกษตรและผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) ในจังหวัดต่างๆ เพื่อดูแลราคาสินค้าเกษตรไม่ให้

ตกต่ำและช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าโอท็อปให้สามารถขายสินค้าของตนเอง และมีรายได้สูงขึ้น

ล่าสุดได้รับแจ้งจากพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า สามารถผลักดันนโยบายประชารัฐ โดยให้ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จำกัด และบริษัท ตะวันพืชผล จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) กับกลุ่มเกษตรกรไร้สารพินบ้านห้วยโป่งเพื่อทำสัญญาซื้อขายกระเทียม 60 ตันมูลค่า 6.15 ล้านบาท ทำให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ทันทีที่มีตลาดรองรับ โดยการลงนามเอ็มโอยูครั้งนี้ได้ใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานที่จัดทำโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

“เป็นความตั้งใจของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เพาะปลูกสินค้าเกษตรทุกกลุ่ม ให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่คุ้มต้นทุนมีรายได้ในการเลี้ยงชีพ ซึ่งกระทรวงจะยังคงใช้โมเดลประชารัฐในการดึงภาคเอกชนให้เข้ามาช่วยรับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตรต่อไป เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังได้เชิญบริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด ผู้บริหารท็อปส์มาร์เก็ต มาเจรจาซื้อขายสินค้าโอท็อป 5 ตันจากกลุ่มผู้ผลิตในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 25 เมษายน 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10442

หน้า: 1(กลาง), 4

Col.Inch: 70.83 Ad Value: 1,69,992

PRValue (x3): 509,976

คลิ๊ป: ลีส์

หัวข้อข่าว: ศก.โลกฟื้นคืนส่งออกไตรมาส1 ไตรรอบ4ปี

ศก.โลกฟื้นคืนส่งออก ไตรมาส1 ไตรรอบ4ปี

ส่งออกไตรมาสแรก

ขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี หลังเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ตลาดหลักได้ต้นส่งออกมี.ค.60ขยายตัวสูง 9.2% ด้านอภท.ระบุขยายตัวเกินคาด ขณะนักวิเคราะห์ห่วงไม่ยั่งยืน อีไอซีจ่อปรับเป้าใหม่

กระทรวงพาณิชย์ รายงานการส่งออกของไทยในเดือนมี.ค.2560 มีมูลค่า 20,887.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.22% ขณะที่มูลค่าการส่งออกในไตรมาสแรกของปีนี้ (ม.ค. - มี.ค. 2560) เพิ่มขึ้น 4.9% โดยขยายตัวสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส หรือในรอบกว่า 4 ปี

ขณะที่การนำเข้าในเดือน มี.ค. 2560 มีมูลค่า 19,270.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19.26% ส่วนภาพรวมการนำเข้าในรอบไตรมาสแรกของปีมีมูลค่าอยู่ที่ 52,404 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.8% ทำให้การค้าเกินดุลในช่วงไตรมาสดังกล่าวรวมอยู่ที่ 4,053 ล้านดอลลาร์

ต่อจากหน้า 1

ศก.โลก

ล้านดอลลาร์

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า การส่งออกเพิ่มขึ้นสะท้อนความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวในระดับที่ดีของไทยตามเศรษฐกิจโลก อีกทั้งยังเป็นไปในทิศทางที่ฟื้นตัวของการส่งออกที่กระทรวงพาณิชย์ได้คาดการณ์เอาไว้ ส่งผลให้เป้าหมายผลิตภัณฑ์ส่งออกขยายตัว 5% ยังมีความเป็นไปได้สูง

“ประเมินว่าภาพรวมการส่งออกหลังจากนี้ จะยังขยายตัวต่อเนื่อง เพราะเห็นสัญญาณจากทุกตลาดยังเติบโตดีและ



ที่มา: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หน่วย: %ต่อปี

เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงฟื้นตัว

นางสาวพิมพ์ชนก กล่าวถึงปัจจัยจากความไม่ชัดเจนนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหภาพยุโรป (อียู) ว่าปัจจัยลบดังกล่าวจะเป็นผลกระทบอ้อมๆ แลเปลี่ยนและเพิ่มความไม่แน่นอนของการค้าและการลงทุนของโลกในระยะต่อไป

ในเมืองต้นเตรียมหารือร่วมกับภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 เม.ย. นี้ เพื่อประเมินและติดตามผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากนโยบายของสหรัฐฯ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน

“แนวทางในการลดความเสี่ยงกระทรวงฯ เล็งเห็นว่าจะต้องกระจายการส่งออกไปยังตลาดอื่นเพิ่มขึ้นเพื่อลดผลกระทบ หากการส่งออกไปยังสหรัฐฯ มีมูลค่าลดลง โดยขณะนี้เริ่มเห็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงโอกาสในตลาดอื่นๆ แล้ว เพราะมีการเติบโตต่อเนื่อง”

“สมคิด” คาดลงทุนเอกชนดีขึ้น

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มขยับดีขึ้นและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในเดือนที่ผ่านมาทำให้การส่งออกในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.9% ใกล้เคียงกับเป้าหมายการส่งออกที่ 5%

ทั้งนี้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 จะปรับตัวดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 4 ปี ก่อนที่เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงโดยปัจจัยต่างๆ

ภายในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นโดยภาพรวมไม่มีอะไรน่าห่วง ในเรื่องของกรท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวต่อเนื่องใน 2-3 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นทำให้เกษตรกรมีกำลังใจที่ดีขึ้น

“ต้องจับตาว่าการลงทุนภาคเอกชนหากมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นเศรษฐกิจในปีนี้จะขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้น”

อภท.ชี้ส่งออกโตเกินคาด

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (อภท.) กล่าวว่า ตัวเลขส่งออกเดือนมี.ค. ออกมาดีกว่าที่ อภท. ได้คาดการณ์เอาไว้ และใส่ในของการส่งออกถือว่ามีการกระจายตัวที่ดีขึ้นทั้งในรูปสินค้าและประเทศที่ส่งออกไป ซึ่งน่าจะเป็นผลจากความต้องการซื้อในตลาดโลกเพิ่มขึ้น จากเศรษฐกิจของหลายประเทศที่เริ่มฟื้นตัวชัดเจน

สำหรับแนวโน้มระยะสั้น เชื่อว่าการส่งออกจะขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง สะท้อนจากตัวเลขการนำเข้าที่ขยายตัวได้ดี และส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบเพื่อมาผลิตและส่งออกต่อ เพียงแต่ระยะยาวจะดีต่อเนื่องหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม เพราะในอนาคตยังมีปัจจัยเสี่ยงพอสมควร ทั้งจากแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อาจปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมทั้งความไม่แน่นอนจากนโยบายของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

“การนำเข้าเข้ามาผูกไปกับการส่งออก ถ้าดูจากตัวเลขนำเข้าที่ยังขยายตัวดี คิดว่าการส่งออกระยะสั้นในเดือน เม.ย. และพ.ค. น่าจะยังไปต่อได้ แต่จะไปได้ไกลแค่ไหน ยังต้องรอดู เพราะมีปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามาในระยะข้างหน้าด้วย”

นักวิเคราะห์ห่วงขยายตัวไม่ยั่งยืน

นายกำพล อดิเรกสมบัติ นักเศรษฐศาสตร์บริษัทหลักทรัพย์(บล.) กลสิกรไทย กล่าวว่า ส่งออกที่กลับมาเติบโตหลักๆ ในไตรมาสแรกของปีนี้เป็นส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ซึ่งเป็นผลจากราคาของยางพาราปรับตัวดีขึ้น แต่ราคาของยางพาราในช่วงหลังเริ่มชะลอตัวลงบ้างแล้ว จึงต้องติดตามดูว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์นี้จะส่งผลต่อการส่งออกในระยะข้างหน้าดีต่อเนื่องหรือไม่

“ถ้าจะให้ให้มีผลต่อการฟื้นตัวของ การส่งออกที่ชัดเจนขึ้น เราอยากเห็นการ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 25 เมษายน 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10442

หน้า: 1(กลาง), 4

Col.Inch: 70.83 Ad Value: 1 69,992

PRValue (x3): 509,976

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: ศก.โลกฟื้นคืนส่งออกไตรมาส1 ไตรอบ4ปี

กระจายตัวที่มากกว่านี้”

นายก้าพล กล่าวว่ บล.กสิกรไทย ยังคงประเมินการเติบโตของการส่งออกในปีนีไว้ที่ 3-4% โดยขอรอดูตัวเลขการส่งออกอีกระยะก่อนจะพิจารณาบทวนปรับตัวเลขการคาดการณ์ใหม่

สำหรับตัวเลขการนำเข้านั้น แม้จะเติบโตได้ดี แต่ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าสินค้าประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาผลิตแล้วส่งออกต่ออีกทีหนึ่ง ส่วนการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรยังขยายตัวเพียง 5.6% และเครื่องจักรกลไฟฟ้า หดตัว 3% จึงอาจยังไม่สะท้อนภาพการลงทุนในอนาคตมากนัก

‘อีไอซี’จ่อปรับตัวเลขส่งออกเพิ่ม

นายพรพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการเศรษฐกิจมหภาค ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ(อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่ามีโอกาสที่อีไอซีจะปรับคาดการณ์การส่งออกของไทยในปีนีเพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 1.5% เนื่องจากการส่งออกในช่วงไตรมาสแรกเติบโตได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก โดยมองว่ามีโอกาสที่การส่งออกจะเติบโตได้ถึง 2%

“ที่กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่าการส่งออกปีนี้จะเติบโตได้ถึง 5% เราไม่ได้มองแบบนั้น เพราะยังมีหลายปัจจัยเสี่ยง ที่อาจจะกระทบต่อการส่งออกไทย โดยเฉพาะนโยบายการค้าของสหรัฐ และการเลือกตั้งในยุโรปที่อาจจะกระทบเศรษฐกิจยุโรป ทำให้การส่งออกช่วงไตรมาส 2 ไม่ดีเหมือนไตรมาสแรก”

นอกจากนี้ภาคการส่งออกยังมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น แม้ว่าโดยปัจจัยพื้นฐานแล้วค่าเงินบาทมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง แต่ปัจจุบันเงินบาทก็ยังแข็งค่า และมีความไม่แน่นอนสูง โดยในส่วนของธนาคารมองค่าเงินบาทสิ้นปีนี้อยู่ที่ 36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมมองว่าค่าเงินบาทสิ้นปีนี้อยู่ที่ 37 บาทต่อดอลลาร์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 25 เมษายน 2560

ปีที่: 27 ฉบับที่: 9645

Col.Inch: 36.15 Ad Value: 43,380

หัวข้อข่าว: ส่งออก3เดือน-สด สดใส่ทำสถิติสูงสุด4ปี-แต่หวังว่างงาน

หน้า: 5(บนซ้าย)

PRValue (x3): 130,140

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ส่งออก3เดือน-สดใส่

ทำสถิติสูงสุด4ปี-แต่หวังว่างงาน

ส่งออกไตรมาสแรกปิดจ๊อบสวยขยายตัวถึง 4.9% สูงสุดในรอบ 4 ปี ตลาดจีนแรงสุดบวกเพิ่มถึง 47.6% มั่นใจทั้งปีส่งออกตามเป้า 5% แต่เอกชนยังกังวลสถานการณ์โลกทั้งทิศทางระหว่างประเทศ และมาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐ ขณะที่บางกิกไทยพาณิชย์ยังหวังตัวเลขว่างงานสูง

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่า การส่งออกของไทยเดือนมี.ค.2560 มีมูลค่า 20,888 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวถึง 9.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ในไตรมาส 1 การส่งออกขยายตัวถึง 4.9% ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี เนื่องจากการส่งออกไปยังจีนเพิ่มขึ้นถึง 47.6% และอินเดียเพิ่มขึ้น 14.9% เป็นการขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ขณะที่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันก็ขยายตัวตามราคาน้ำมัน เช่น ผลิตภัณฑ์ยางขยายตัว 64.7% และขงพาราขยายตัว 95.4% ส่วนสินค้าเกษตรอื่นที่ส่งออกได้มากขึ้น ยกเว้นข้าว และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ยังชะลอตัวลง รวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจน และการค้าโลกที่ขยายตัวต่อเนื่องน่าจะทำให้ทิศทางการส่งออกโดยรวมดีขึ้น

“ขณะที่การนำเข้าเดือนมี.ค.มีมูลค่า 19,271 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวถึง 19.3% ซึ่งเป็นการนำเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบ แสดงถึงความมั่นใจและการลงทุนที่จะมีมากขึ้น ทำให้ดุลการค้าในเดือนมี.ค.

เกินดุล 1,617 ล้านดอลลาร์สหรัฐ” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายฯ กล่าวอีกว่า ปีนี้การส่งออกโดยรวมน่าจะขยายตัวได้ถึง 5% ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ พร้อมกับติดตามความเสี่ยงของสถานการณ์โลก ทั้งมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐ รวมถึงความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐ พยายามอยู่ระหว่างหารือกับภาครัฐและเอกชน โดยจะนัดประชุมอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 26 เม.ย.นี้

เบื้องต้นเอกชนค่อนข้างกังวลกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ภาวะการค้ามีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตาม วิเคราะห์ความเสี่ยงคือต้องหาทางกระจายการส่งออกไปยังตลาดอื่นเพิ่มขึ้น โดยตลาดส่งออกสำคัญในเดือนมี.ค.ที่ขยายตัว เช่น ตลาดเอเชียใต้ ขยายตัว 19.1% ตลาด CLMV ขยายตัว 18.1% ตลาดญี่ปุ่นขยายตัว 14.9% ตลาดสหภาพยุโรป 10.2% เป็นต้น

นายพรพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการเศรษฐกิจมหภาค Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์(อีไอซี) เปิดผลสำรวจประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2560 ไว้ที่ 3.3% เท่าเดิม ทั้งนี้ ปัจจัยที่ขงกังวลคือเอกชนยังไม่จ้างงานเพิ่ม ล่าสุดเดือนมี.ค.การว่างงานปรับสูงขึ้นมาอยู่ที่ 1.3% อาจกดดันการบริโภคภาคเอกชนเพราะกำลังซื้อได้รับผลกระทบหากว่างงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากเอกชนไม่มีการขยายการลงทุนใหม่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 8,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 25 เมษายน 2560

ปีที่: 23 ฉบับที่: 5709

Col.Inch: 60.14 Ad Value: 48,112

คอลัมน์: พาราสาเหวตี

หน้า: 13(กลาง)

PRValue (x3): 144,336

ศิลปิน: ชาว-ดำ



๑๖ ผ่านวาระแรกไปแบบสบายๆ สำหรับร่างกฎหมายลูกว่าด้วยกต.และพรรคการเมือง ก่อนที่จะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา 2 คณะ โดยมีจำนวนตามที่เคยได้บอกไปก่อนหน้าว่าคณะละ 31 คน กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 45 วัน นั้นหมายความว่ากระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญทั้งสองฉบับจะอยู่ในกรอบพอดิบพอดีที่ 60 วัน

๑๖ อย่างไรก็ตาม ยังมีปมที่เดิมทีคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่กลายเป็นว่ากลับถูกสมาชิกสนช.หักท้วงกันมากที่สุด นั่นก็คือ ประเด็นว่าด้วยการให้สมาชิกพรรคต้องจ่ายค่าสมาชิกรายปี 100 บาทหรือตลอดชีพไม่เกิน 2,000 บาท โดยสนช.ที่ไม่เห็นด้วย มองว่า มีวิธีการที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองที่หลากหลายมากกว่าการจับเก็บเงินค่าสมาชิกพรรค

๑๖ ในรายชื่อ “ครูหุย” วัลลภ ตั้งคณานันท์ ถึงกับบอกว่า เงิน 100 บาทสำหรับสมาชิกผู้ทรงเกียรติในที่ประชุมก็นับว่าน้อยนิด แต่สำหรับคนยากจนแล้วถือว่ามาก ค่ามาก ดังนั้น การที่จะให้ประชาชนเข้าไปร่วมกิจกรรมกับพรรคการเมือง สามารถทำได้หลายวิธี ที่สำคัญการปล่อยให้เงินเข้ามาเป็นปัจจัย พรรคการเมืองที่มีกำลังก็สามารถออกค่าใช้จ่ายแทนประชาชนเพื่อให้ได้จำนวนสมาชิกตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างง่ายดาย

๑๖ จะกลายเป็นว่าพรรคการเมืองขนาดเล็กจะอยู่ลำบาก เพราะไม่มีทั้งกำลังทรัพย์และความสนใจที่จะเข้าร่วมของประชาชนที่มีจำกัด ทำให้ยากต่อการที่จะหาสมาชิกให้ได้ 5 พันคนในปีแรกและหมื่นคนภายใน 4 ปี ซึ่งนั่นหมายความว่า พรรคเหล่านั้นก็จะถูกยุบในที่สุด แนวทางเรื่องการตั้งอายุขัยง่ายจึงไม่น่าจะถูกต้องและไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย

๑๖ แต่ก็อย่างว่า เมื่อลงเรือแม่และแม่ต้องการ

อย่างนี้หน้าออกแบบกฎหมายอย่าง มีชัย ฤชุพันธุ์ ต้องจัดให้อย่างถึงใจพระเดชพระคุณท่าน และไม่ต้องให้ไปหาคำอธิบายใดๆ เนติบริกรชั้นครูย่อมรู้ทางหนี่งที่ไล่เป็นอย่างดี งานนี้จึงต้องไปวัดกันในชั้นกรรมาธิการ จะหาทางออกที่ลงตัวหรือสุดท้ายต้องให้แม่มาทุบโต๊ะเบรียงต้องติดตามกันต่อไป

๑๖ ที่น่าสนใจคงเป็นท่วงท่าของพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งๆ ที่มีสมาชิกพรรคมากกว่าพรรคการเมืองทั้งหมดที่มีอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกดีกับประเด็นค่าสมาชิกพรรคแม้แต่หนึ่งยี่สิบสุดท้าย อองอาจ คล้ามไพบูลย์ และ วีระเช เพชรทอง ต่างก็ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าว พร้อมๆ กับการเรียกร้องให้คณะกรรมการของสนช.เปิดเวทีให้พรรคการเมืองได้ร่วมแสดงความเห็นอีกสักครั้ง

๑๖ ทั้งๆ ที่รู้ว่าเป็นเรื่องยาก แม้สมาชิกสนช.บางรายในที่ประชุมจะแสดงท่าที่ไม่เห็นด้วยกับกรร. แต่ส่วนใหญ่ต้องยอมรับความเป็นจริงก็คือพวกที่เกลียดนักการเมือง ดังนั้น จึงมองเห็นคนเหล่านี้เป็นตัวถ่วง เป็นพวงนำรังเกียจการที่จะได้รับโอกาสเข้าไปร่วมเสนอข้อคิดเห็นนั้นจึงเป็นไปได้ มิเช่นนั้น สัดส่วนของกรรมาธิการคงเปิดที่เปิดทางให้มีตัวแทนจากฝ่ายการเมืองเข้าไปร่วมแล้ว

๑๖ ไม่ต่างกับ นพดล ปัทมะ จากพรรคเพื่อไทย ที่เสนอว่าในชั้นกรรมาธิการของสนช.หวังว่าจะเปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะพรรคการเมือง เพื่อพัฒนากฎหมายทั้งสองฉบับให้มีความสมบูรณ์ ยิ่งในประเด็นหลังฝ่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นตรงกันมาตั้งแต่แรกแล้วว่า กฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้เวลานี้และที่กำลังพิจารณา ถือว่าสมบูรณ์แบบและถูกเลือกแล้วว่าเหมาะสมกับคนไทยเป็นที่สุด

๑๖ ด้วยเหตุนี้ จึงอย่าได้ไปหวังปฏิหาริย์หรือมิหนิหารจะเกิดขึ้นกับกฎหมายลูกที่ว่าด้วยพรรคการเมืองหรือแม้แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งหมด สิ่งต่างๆ เหล่านี้เห็นได้อย่างเด่นชัดว่า เป็นการตั้งธงกันมาเรียบร้อย ส่วนจะสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปที่มีอบเส้นใหญ่ขุ่นไว้ก่อนการรัฐประหารหรือไม่นั้น พิจารณาเนื้อหาสาระทั้งหมดแล้วคงจะหาคำตอบกันได้ไม่ยาก

๑๖ น่าสนใจอีกประการต่อประเด็นค่าสมาชิกพรรค กับข้อเสนอของ สุเทพ เทือกสุบรรณ ที่บอกว่าปีละร้อยบาทนั้นน้อยไป ควรจะเสียสละกันวันละบาทหรือเท่ากับ 365



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 8,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 25 เมษายน 2560

ปีที่: 23

ฉบับที่: 5709

หน้า: 13(กลาง)

Col.Inch: 60.14 Ad Value: 48,112

PRValue (x3): 144,336

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: พาราสาเหวตี

บาทต่อไป มีข้อทักท้วงจาก วัชระ เพชรทอง ว่า สุเทพ บอกเลิกเล่นการเมืองแล้ว แต่พูดเรื่องการเมืองทุกวัน ตัวเองเคยเป็นอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เคยพูดกับสมาชิกพรรคไว้ว่า ใครมีแรงออกแรง ใครมีเงินออกเงิน แล้ววันนี้ทำไมต้องมาบังคับให้ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกพรรค

๐๐ ทั้งที่ผ่านมามีคนที่เชื่อสุเทพแล้วผิดหวังเพราะกลายเป็นเมิร์ชบาหลทหารมา 3 ปีแล้ว ตนขอคัดค้านเรื่องเงินบำรุงพรรค ไม่ควรเอาเงินมาตั้งเป็นกำแพงขวางกั้นการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของประชาชน เพราะเงิน 100 บาทที่บังคับจ่ายนี้ชาวสวนยางต้องขายขี้ยางถึง 3 กิโลกรัม ถ้าต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกพรรคการเมืองถึงปีละ 365 บาท ชาวสวนยางต้องขายขี้ยางถึง 11 กิโลกรัมกว่าจะได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 1 ปี

๐๐ วัชระจึงแนะนำให้เทพเทือกไปถามชาวสวนยางพารา ก่อน อดีตคนกินเองตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ ก็น่าจะทำให้เห็นอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในพรรคเก่าแก่ก่อนการเลือกตั้งได้เป็นอย่างดี แต่การเดินเกมเชลียร์ผู้มีอำนาจตั้งแต่ยังหมกมุ่นด้วยผ้าเหลืองของเทพเทือก ก็น่าจะพอกันเอาได้ไม่ยากว่า ถนนสายการเมืองของแกนนำกปปส.นั้นจะเดินกันอย่างไร

๐๐ สำหรับร่างกฎหมายที่ว่าด้วยกกด. ปมว่าด้วยกกด. จังหวัดยังถูกกังขาจากสมาชิกสนช.หลายราย โดยยังไม่เชื่อว่าการตรวจการเลือกตั้งจะเข้ามาแก้ปัญหาอิทธิพลท้องถิ่นและการทุจริตเลือกตั้งในพื้นที่ได้ มีบางส่วนที่สนับสนุนข้อเสนอของกกด.คือ ให้มีทั้งสองอย่างควบคู่กันไป โดยไม่ให้กกด.จังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องกับการให้คะแนนให้โหวตในการเลือกตั้ง

๐๐ สรุปแล้วกฎหมายลูกทั้งสองฉบับ แม้จะแยกคณะกรรมการพิจารณา แม้เนื้อหาและบริบทจะแตกต่างกัน แต่โดยภาพรวมเป้าหมายไม่ได้ต่างกัน ทั้งหมดอยู่ที่จะจัดการอย่างไรกับนักการเมืองทั้งในส่วนภูมิภาคและระดับประเทศ เมื่อออกแบบกฎหมายด้วยเจตย์ที่เต็มไปด้วยอคติเสียอย่างนั้นแล้ว ก็คงเป็นเรื่องลำบากที่จะทำให้การเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้น ออกมาในรูปแบบที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์เหมือนที่บางคนบางฝ่ายต้องการ ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 25 เมษายน 2560

ปีที่: 40 ฉบับที่: 14289

Col.Inch: 111.32 Ad Value: 172,546

หัวข้อข่าว: พณ.ปลื้ม 'ส่งออก' พุ่ง 9% สัญญาณศก.ไทยสะท้อน

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 8

PR Value (x3): 517,638

ศิลปิน: ลีลี

พณ.ปลื้ม 'ส่งออก' พุ่ง 9% สัญญาณศก.ไทยสะท้อน



พิมพ์ชนก วอนขอพร

แบงก์ห่วงเอกชนลงทุนผิด 'เบสท์ริช' ร้องขอเป็นธรรม
ไว้อาลัยแม่เอ็นจีวี-จ่อฟ้อง
ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ชี้ทิศทางเศรษฐกิจดีขึ้น ห่วงความเสี่ยงการลงทุนเอกชนฟื้นตัวช้า ว่างงานเพิ่มขึ้นกระทบกำลังซื้อ ก.พาณิชย์แถลงตัวเลขส่งออก มี.ค.กลับมามีบวกขยายตัว 9.2% ค่าเงินบาทไตรมาสแรกปีนี้โตสูงสุดรอบ 4 ปี (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ส่งออก

ส่งออกไตรมาส 1 สูงสุดรอบ 4 ปี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศเดือนมีนาคม 2560 ว่า การส่งออกมีมูลค่า 20,888 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 9.2% เทียบเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นการกลับมาขยายตัวอีกครั้งหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ ติดลบ 2.76% การขยายตัวดังกล่าวเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าขยายตัวดีขึ้น ประกอบกับสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญเกือบทุกตัวขยายตัว เช่น ผลิตภัณฑ์ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

กรมเกษตร

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า การนำเข้าเดือนมีนาคม 2560 มีมูลค่า 19,271 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 19.3% ซึ่งเป็นผลจากการนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงและสินค้าทุนเป็นหลัก ส่งผลให้ไตรมาสแรกปีนี้การส่งออกมีมูลค่า 56,456 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 4.9% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน สูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 52,404 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 14.8% และเกินดุลการค้า 4,053 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

พณ.พอใจนำเข้าสินค้าทุนเพิ่ม

"การส่งออกเดือนมีนาคมและไตรมาสแรกปีนี้ รวมทั้งการส่งออกรายสินค้าขยายตัวในระดับน่าพอใจ ขณะที่การนำเข้าก็น่าพอใจ มีสินค้าทุนเพิ่มขึ้นที่จะนำมาใช้ในการผลิต ส่วนเป้าหมายส่งออกปีนี้ บวก 5% จะผลักดันให้ถึงตามเป้าหมาย ส่วนเงินบาทขณะนี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ยังไม่มีผลกระทบต่อส่งออก" น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว และว่า "แม้ภาพรวมส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกือบทุกตัวขยายตัว

แต่สินค้าหลักอย่างรถยนต์และส่วนประกอบในไตรมาสแรกยังติดลบ 3.1% กำลังติดตามดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เช่น การเปลี่ยนรุ่นรถยนต์ หรือมีมาตรการกีดกันการค้าหรือไม่" น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า สำหรับการชี้แจงการค้าที่ไทยได้ดุลการค้ากับสหรัฐในวันที่ 10 พฤษภาคม ได้หารือกับภาคเอกชนบางกลุ่มแล้ว เช่น อีเล็กทรอนิกส์ ระบุว่ากังวลบ้างในภาพใหญ่ที่นโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มีความไม่แน่นอนและมีปัจจัยสงครามเพิ่มเข้ามา อย่างไรก็ตาม ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้เตรียมข้อมูลทั้งการค้าและการลงทุนเพื่อชี้แจงแล้ว เพราะสหรัฐไม่ได้เพียงเป็นผู้นำเข้าจากประเทศต่างๆ แต่เป็นผู้มาลงทุนยังประเทศนั้นๆ ด้วย หากจะลุกขึ้นมาทำอะไรก็ต้องนึกถึงผลได้ผลเสียเช่นกัน

ไทยพาณิชย์ห่วงลงทุนเอกชนต่ำ

นายพรพจน์ นันทรา มาศ ผู้อำนวยการเศรษฐกิจมหภาค ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า อีไอซียังคงประมาณการอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปี 2560 ที่ 3.3% โดยปัจจัยหนุนมาจากโครงการลงทุนภาครัฐมีความชัดเจน การส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวดีขึ้น รวมทั้งราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นในปีนี ทำให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนปีนี้ คาดว่าจะขยายตัวเพียง 1.4% จากการลงทุนของภาคการก่อสร้าง ที่ได้รับอานิสงส์จากการลงทุนภาครัฐ ภาคบริการการท่องเที่ยวและค้าปลีก แต่เมื่อพิจารณาการลงทุนโดยรวมยังไม่ฟื้นตัวมากนัก



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Maticchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 25 เมษายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14289

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 8

Col.Inch: 111.32 Ad Value: 172,546

PRValue (x3): 517,638

คลิก: ลีลี่

หัวข้อข่าว: พณ.ปลื้ม'ส่งออก'พุ่ง9%สัญญาณศก.ไทยสะท้อน

เนื่องจากอัตราการใช้กำลังการผลิตยังอยู่ในระดับต่ำ จึงยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนเพิ่ม

ชี้ต่างประเทศปัจจัยเสี่ยง

นายพรพจน์กล่าวว่า ความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยปีนี้มาจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก ทั้งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ ความขัดแย้งการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐ โดยเฉพาะมาตรการกีดกันทางการค้า ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อไทยได้ ทำให้ต้องเตรียมตัวรับมือและปรับตัว

“แม้ว่าทิศทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ การลงทุนเอกชนฟื้นตัวช้า การว่างงานที่เพิ่มขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อ การส่งออกที่ฟื้นตัวดีแต่ยังไม่แน่ จะ เป็นความต้องการซื้อล่วงหน้าก่อนที่สหรัฐจะดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าหรือไม่ ทั้งนี้ รัฐบาลยังมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ” นายพรพจน์กล่าว

แจงสิทธิประโยชน์อีอีซี

รายงานข่าวจากคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คพ.พ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย ระเบียบ ขลบุรี ระเบียบตราว่า คาดว่าจะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสามารถประกาศใช้อย่างเป็นทางการได้ช่วงกลางปีนี้ โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.นี้ จะสามารถรองรับการขยายพื้นที่เศรษฐกิจไปยังจังหวัดอื่น อาทิ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนครอบคลุมชัดเจน มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือซูเปอร์บอร์ด โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

นอกจากนั้น ในร่าง พ.ร.บ.ยังกำหนดให้มีการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษขึ้น เพื่อกำหนดสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดการลงทุน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ อาทิ สิทธิในการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างตัว

การกำหนดอายุใบอนุญาตทำงานของต่างชาติ เป็นเวลา 5 ปี จากปัจจุบันใบอนุญาตเป็นปีต่อปี สิทธิในการที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดเป็นเวลา 13 ปี ขณะเดียวกันยังมีสิทธิประโยชน์ในด้านธุรกรรมการเงิน อาทิ สิทธิในการถือครองเงินตราต่างประเทศ เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายอื่น สิทธิการเช่าที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสูงสุด มีกำหนดระยะเวลาสูงสุดถึง 99 ปี

'อุตสาหกรรม'เคลียร์เข้าอีอีซี99ปี

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การเปิดให้นักลงทุนชาวไทยและต่างชาติเช่าที่ดินระยะยาวในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) สูงสุด 99 ปีไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่กำหนดเวลาเช่ายาวนานเช่นกัน อาทิ กฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ให้เอกชนเช่าพื้นที่โดยไม่กำหนดเวลา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) อนุญาตให้ต่างชาติสามารถซื้อที่ดินเพื่อการลงทุนด้วย พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม 2542 ที่กำหนดเวลาเช่าไม่เกิน 30 ปีแต่ไม่เกิน 50 ปี และสามารถต่อเวลาเช่าออกไปอีกไม่เกิน 50 ปี

นายอุตตมกล่าวว่า สำหรับการเช่าที่ดินในอีอีซี กำหนดระยะเวลาเช่าไม่เกิน 50 ปี และสามารถเจรจาต่อสัญญาได้แต่ต้องไม่เกิน 49 ปีนั้น โดยต้องเป็นการเช่าภายในเขตอีอีซีที่ซูเปอร์บอร์ดประกาศกำหนดไว้ซึ่งจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ ผลประโยชน์หรือผลกระทบ และมาตรการเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนชน การจัดทำร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา

ร้องขสมก.เลิก'เมล์เอ็นจีวี'

ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสันติ บิยะทัต ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท เบสทีริน กรุ๊ป จำกัด ที่ได้รับ

สัญญาซื้อขายและจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเอ็นจีวี จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งถูก ขสมก.ยกเลิกสัญญา เดินทางยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

นายสันติกกล่าวว่า ในสัญญาปริมาณรถเอ็นจีวีที่ต้องส่งมอบ 489 คัน ขณะนี้รถออกมาจากการควบคุมของกรมการขนส่งมวลชน 390 คัน และ ขสมก.ตรวจรับโอนกรรมสิทธิ์รถเมล์เอ็นจีวีไปแล้ว 292 คัน เหลือรถเมล์เอ็นจีวีอยู่ที่กรมการขนส่งมวลชน 99 คัน โดยการตรวจสอบแหล่งกำเนิดของรถเมล์เอ็นจีวี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง บริษัทยืนยันว่าการจัดหารถเมล์เอ็นจีวีดำเนินการตามเงื่อนไขประกวดราคา (ทีโออาร์) มีการประกอบที่ประเทศมาเลเซีย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอสัญญายืนยันจากประเทศมาเลเซีย และศาลปกครองยังมีคำสั่งให้ ขสมก.ตรวจรับรถเมล์เอ็นจีวี แต่กลับยกเลิกสัญญาทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย จึงต้องมาฟ้องขอความเป็นธรรมกับนายฯ เพื่อให้มีแนวทางออกเป็นประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย แต่ถึงที่สุดถ้า ขสมก.ไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงการยกเลิกสัญญาทางบริษัทก็ต้องฟ้องร้องเพื่อคุ้มครองสัญญาต่อไป

ขสมก.แจง'บิกตู'ให้เลิกสัญญา

ด้านนายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคมและรักษาการผู้อำนวยการ ขสมก. กล่าวว่า บริษัทเบสทีรินยื่นร้องเรียน ถือเป็นสิทธิของบริษัท แต่ขอยืนยันว่าทุกอย่างดำเนินการไปตามขั้นตอนกฎหมายและรายงานที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธาน รับทราบเมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีมติให้จัดหารถเมล์เอ็นจีวีรอบใหม่ที่ เพื่อให้ทันกับแผนการปฏิรูปรถเมล์ ซึ่ง ขสมก.ได้รับการจัดสรรเส้นทางเดินรถ 138 เส้นทาง ต้องจัดหา 3,450 คัน ภายในช่วง 5 ปี โดยในปีแรก ปี 2560 ต้องจัดหา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matchon

Circulation: 950,000

Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 25 เมษายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14289

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 8

Col.Inch: 111.32 Ad Value: 172,546

PRValue (x3): 517,638

คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: พณ.ปสิม'ส่งออก'พุ่ง9%สัญญาณศก.ไทยสะท้อน

รถเมลล์ใหม่ 689 คัน แบ่งเป็นรถเมลล์เอ็นจีวี 489 คันและรถเมลล์ไฟฟ้า 200 คัน ดังนั้นแนวทางที่จะจัดหาใหม่ได้เร็วที่สุด คือ ประมูลจัดซื้อรถเมลล์เอ็นจีวี 489 คัน และเมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา ได้ลงนามแต่งตั้งนายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการ ขสมก. ฝ่ายการเดินรถ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างที่โออาร์จัดซื้อรถเมลล์เอ็นจีวี 489 คันแล้ว

นายสมศักดิ์กล่าวว่า ส่วนกรณีเบสทีริน ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ในวันที่ 26 เมษายน จะชี้แจงเพิ่มเติมต่อศาลปกครองกลางเกี่ยวกับรายละเอียดการยกเลิกสัญญาครั้งนี้ และในวันเดียวกันก็จะประชุมบอร์ด ขสมก. เพื่อการรายงานเรื่องการยกเลิกสัญญา และแจ้งมติ คนร.ที่ให้จัดหารถเมลล์เอ็นจีวี 489 คันรอบใหม่ด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

พิมพ์ไทย

Pimthai
Circulation: 20,000
Ad Rate: 800

Section: ประกัน-การตลาด/แรงงาน/รัฐวิสาหกิจ

วันที่: อังคาร 25 เมษายน - จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 23 ฉบับที่: 5508 หน้า: 11 (ล่างขวา)

Col.Inch: 25.80 Ad Value: 20,640 PRValue (x3): 61,920

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ผอ.ร.ร.บ้านหารทำเกษตรพอเพียงในสวนยางสร้างรายได้เสริม-รองรับอาชีพหลังเกษียณ

ผอ.ร.ร.บ้านหารทำเกษตรพอเพียงในสวนยาง สร้างรายได้เสริม-รองรับอาชีพหลังเกษียณ

พิมพ์ไทยออนไลน์ // ผอ.โรงเรียนบ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

ทำเกษตรพอเพียงในสวนยางพารา จนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน โดยใช้เวลาร่วมในช่วงเช้า และหลังเลิกเรียน รวมทั้งในช่วงวันหยุดพักผ่อน

นายภิรมย์ สุขสวัสดิ์ อายุ 58 ปี ผอ.โรงเรียนบ้านหาร ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ได้ใช้พื้นที่ 3 ไร่เศษ ซึ่งปลูกยางพาราในพื้นที่หมู่ 5 ต.แม่หอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ทำสวนแบบผสมผสาน โดยใช้ชื่อว่า "เกษตรพอเพียงในสวนยางพารา" และได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ทั้งนักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจมาดูงานทางด้านการเกษตร

นายภิรมย์ เป็นผู้นำร่องในหมู่บ้านในการใช้พื้นที่ว่างในสวนยางพารา ในช่วงที่ยังยังเล็ก หันมาทำสวนเกษตรแบบผสมผสาน และใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรของสวนยางให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ภายในพื้นที่สวนยาง 3 ไร่เศษ มีการปลูกพืชแซมระหว่างร่องยางหลากหลายชนิด เช่น เตยหอม

กล้วยน้ำว้า มะเขือยาว ถั่วพู ผักกูด มะละกอ สับปะรด แตงกวา ตะไคร้ และแก่นตะวัน รวมทั้งมีการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกอีกด้วย

ซึ่งในสวนจะเห็นการใช้ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมัก และการทำปุ๋ยหมักโดยนำวัสดุพืชต่างๆ มาทำ โดยจะไม่กำจัดด้วยการเผา และไม่ฉีดยาฆ่าหญ้า จะใช้วิธีตากหญ้ามาใช้เป็นปุ๋ยหมัก ซึ่งทำเอง และเป็นปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพ

นายภิรมย์ บอกว่า พืชผักทุกชนิดขายได้หมด เช่น เตยหอม มีพ่อค้ามาสั่งจองไว้แล้ว และมาตัดเองถึงสวน ส่วนพืชผักอื่นๆ ก็หมุนเวียนเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล โดยจะเน้นพืชผักที่สามารถเก็บผลผลิตได้นานๆ และไม่ต้องการดูแลมาก เช่น ถั่วพู เพราะอายุยืน และตะไคร้ ก็ปลูกไว้จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับถึงสวนเช่นกัน สำหรับพื้นที่ในสวนยางใช้ประโยชน์ได้สารพัด เพราะอยู่ใกล้บ้าน มีน้ำพร้อมการดูแลรักษาที่ง่าย

นายภิรมย์ บอกด้วยว่า สวนเกษตรพอเพียงในสวนยางท่ามาเพียง 1 ปีก็ว่าได้ ก็เห็นผล และจะต่อยอดไปตามความเหมาะสม ทั้งปลูกพืชผัก และปลูกลีลาวดีเพื่อให้ครบวงจร ทั้งพำนักระหว่างพืชและสัตว์ และเป็นต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ที่สำคัญเป็นการเตรียมแผนรองรับตอนเกษียณอายุราชการในปี 2562 ซึ่งจะมีอาชีพเสริมรองรับ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการทำเกษตรพอเพียงในสวนยางพารา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวกนำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 26 เมษายน 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13152

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 19.60 Ad Value: 17,640

PRValue (x3): 52,920

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ภาคใต้เตรียมพร้อมขับเคลื่อนเพิ่มประสิทธิภาพผลิตเกษตร

ภาคใต้เตรียมพร้อมขับเคลื่อน เพิ่มประสิทธิภาพผลิตเกษตร

นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง มีทั้งสิ้น 77 ศูนย์ ประกอบด้วยสินค้าหลักคือ ข้าว 21 ศูนย์ พื้นที่ 346,192 ไร่ เกษตรกร 39,392 ราย ยางพารา 31 ศูนย์ พื้นที่ 3,670,144 ไร่ เกษตรกร 181,246 ราย ปาล์มน้ำมัน 8 ศูนย์ พื้นที่ 153,451 ไร่ เกษตรกร 7,143 ราย มังคุด 6 ศูนย์ พื้นที่ 14,253 ไร่ เกษตรกร 7,816 ราย ลองกอง 5 ศูนย์ พื้นที่ 34,961 ไร่ เกษตรกร 20,086 รายทุเรียน 3 ศูนย์ พื้นที่ 671,856 ไร่ เกษตรกร 11,221 ราย เสริมรุกกิจพอเพียง 1 ศูนย์ พื้นที่ 4,781 ไร่ เกษตรกร 1,385 ราย สละ 1 ศูนย์ พื้นที่ 360 ไร่ เกษตรกร 92 ราย จำปาละ 1 ศูนย์ พื้นที่ 604 ไร่ เกษตรกร 693 ราย

สำหรับการขับเคลื่อน จะเน้นการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร โดยพัฒนาวิทยากรประจำศูนย์ให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นสถานที่สำหรับถ่ายทอดความรู้โดยจัดให้มีห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์การถ่ายทอดความรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งปรับปรุงแปลงเรียนรู้ ให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ พัฒนากุณการเรียนรู้/หลักสูตรการเรียนรู้ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มรายได้ ฯลฯ กำหนดให้มีกฎ ระเบียบ ในการให้บริการศูนย์เรียนรู้ฯ โดยคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ นอกจากนี้ยังเน้นการสร้างกลไกความเชื่อมโยงกรรมการ ศพก. และเครือข่าย โดยขับเคลื่อนภายใต้คณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ/จังหวัด/เขต กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอ/จังหวัด/เขต ตามความเหมาะสมจัดทำเนียบฐานการเรียนรู้/หลักสูตรการเรียนรู้ของแต่ละ ศพก. และกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงาน/การขยายผลการดำเนินงาน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: X-CITE/-

วันที่: พุธ 26 เมษายน 2560

ปีที่: 21

ฉบับที่: 7474

หน้า: 18 (ล่าง)

Col.Inch: 41.73 Ad Value: 35,470.50 PRValue (x3): 106,411.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรกรทำไม้กวาดดอกอ้ออาชีพเสริมช่วงหยุดกรีดยาง

เกษตรกรทำไม้กวาดดอกอ้อ อาชีพเสริมช่วงหยุดกรีดยาง



ทั้งนี้ ● ไม้กวาดดอกอ้อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างรายได้ให้เกษตรกรในช่วงฤดูหยุดกรีดยางพารา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูปิดการกรีดยางพารา ตามข้างทางในหมู่บ้านต่างๆ จะพบเห็นเกษตรกรชาวสวนยางนำดอกอ้อมาตากแดดและนั่งพัดดอกอ้อกับพื้นเพื่อให้เกสรออก ก่อนนำไปมัดและสานเป็นไม้กวาดสร้างรายได้เสริมในช่วงที่ไม่มีรายได้จากยางพารา

นางรัตนา ชัยกิจ อายุ 53 ปี ชาวบ้านถ้ำ หมู่ 2 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เปิดเผยว่า ตนมีอาชีพรับจ้างกรีดยางพาราและรับจ้างทั่วไป แต่ช่วงนี้ต้นยางพาราอยู่ระหว่างผลัดใบยางหรือฤดูปิดกรีดยางในเวลาประมาณ 3 เดือน จึงได้เริ่มทำไม้กวาดดอกอ้อขายสร้างรายได้เสริม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นของชาว ต.กระโสม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนที่อื่น โดยจะมีการนำดอกอ้อมารวมเป็นมัดเล็กๆ ก่อน จากนั้นจึงนำมามัดรวมกัน

เป็นไม้กวาด 1 อันด้วยเส้นลวด จึงมีความแข็งแรงและทนทานมากกว่าที่อื่น

นางรัตนากล่าวว่า ส่วนการทำไม่ต้องลงทุนอะไรมาก ใช้แค่ฝีมือและความอดทน ซึ่งขั้นตอนในการทำค่อนข้างจะใช้เวลา โดยเริ่มจากหาดอกอ้อที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะพบได้ตามระหว่างร่องสวนยางพารา และสวนปาล์มบ้าง จากนั้นก็นำมาตากแดดประมาณ 3-4 วัน จนดอกอ้อแห้งสนิท แล้วจึงนำมาพัดเพื่อให้เกสรดอกอ้อหลุดออกจากกันจนหมด ขั้นตอนนี้ถือว่าลำบากมาก เพราะดอกอ้อทำให้เกิดอาการระคายเคือง คันตามร่างกาย และต้องทำกลางแจ้งตลอด

จากนั้นนำมามัดรวมกันเป็นมัดเล็กๆ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "ทำนิ้ว" ต่อจากนั้นนำทั้งหมดมาสานรวมกันทีละ 6 มัด โดยใช้ลวดมัดให้แน่น ก็จะได้ไม้กวาดดอกอ้อ 1 ด้ามแล้วก็มาตากแดดอีกครั้งเพื่อให้ดูสวยงาม นำมาใช้ สำหรับระยะเวลาในการผลิตไม้กวาดดอกอ้อ 1 ด้าม ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีต่อ 1 อัน วันหนึ่งสามารถผลิตไม้กวาดดอกอ้อได้ประมาณ 20 อัน ขายในราคาอันละ 50 บาท.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Thai Rath
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 26 เมษายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21645

หน้า: 6(ซ้าย)

Col.Inch: 44.82 Ad Value: 71,712

PRValue (x3): 215,136

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: กล้าได้ กล้าเสีย: คนกันเองมันทันกัน



คนกันเองมันทันกัน

ก งามจริงก็ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไร
กับร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับแรก ที่ส่งจาก
มือกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) สู่มือ สนช. คือร่าง พ.ร.บ.
ว่าด้วย กกต. และร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยพรรคการเมือง

เพราะเนื้อหาถืออย่างที่ได้รับทราบกันมาเป็นระยะแล้ว
โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง ที่กรธ.คาดหวัง
เอาไว้สวยหรูว่าจะก่อให้เกิดการปฏิรูประบบพรรคการเมือง
ครั้งใหญ่ จึงเขียนลัดหน้า ลัดหลัง บัญญัติข้อห้ามต่างๆ
รวมถึงบทลงโทษที่เด็ดขาด ไม่ให้พรรคการเมืองเดินออก
นอกกรอบที่ คสช.ขีดไว้

เราจึงเห็นข้อบัญญัติใหม่ๆเกิดขึ้นเพียบ ประเด็นที่
เป็นที่ถกเถียงกันมากคือ การกำหนดให้แฟนคลับที่จะสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ต้องจ่ายเงินปีละ 100 บาท อ้าง
เหตุผลเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่ามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพรรค ไม่ใช่
ตกอยู่แค่นายทุนไม่กี่คน

แต่ก็มีเสียงหัวงัดกีดกันออกมาทันควันจากสอง
พรรคใหญ่ของไทยและประชาธิปัตย์

เสียงคัดค้านของไทยถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่กับ
ท่าทีของประชาธิปัตย์ ที่นับเป็นมิตรร่วมรบกันมากับขั้วอำนาจ
ในรัฐบาล คสช. จับอาการดูแล้วจะเห็นว่าปมอยู่ลึกๆ

ยิ่ง คุณสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหา
ประชาชนฯ โดดออกมาท่อนรัฐบาล คสช. และ กรธ. สุดลิ่ม

ทิ่มประตูดุ แคมป์ซงข้อเสนอนี่อาร์คโอรหนักเข้าไปอีก
วันนี้จึงได้เห็นบทวิวาทะที่เปลี่ยนไป จากเดิมเป็น
ประชาธิปไตยกับเพื่อไทย กลายมาเป็นกับ คุณสุเทพ ไปแล้ว
สอดคล้องกับกระแสข่าวที่ออกมาเป็นระยะว่า การชิง
การนำภายในพรรคประชาธิปัตย์ค่อนข้างร้อนระอุ ระหว่าง
ขั้วของ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่มีแบ็กอัพหนุนหลังอย่าง
คุณชวน หลีกภัย และ คุณบัญญัติ บรรทัดฐาน จับข้อกับ
ขั้วของ คุณสุเทพ และ แกนนำนายสย ฤกษ์

เราจึงได้เห็นการส่งมวยแทนอย่าง คุณวัชระ เพชรทอง
ออกมายื่นชดกับขาใหญ่แบบไม่สนชั้นมวย และความเก๋
ทางการเมือง

โดยเฉพาะการยกยอนคำพูดของคุณสุเทพ ตอนเป็น
เลขาธิการพรรคที่ว่า “ใครมีแรงออกแรง ใครมีเงินออกเงิน”
พร้อมเปรียบเทียบว่าถ้าต้องจ่ายเงิน 100 บาทจริง ที่น้อง
ชาวสวนยางต้องขายข้าวถึง 8 กิโลฯ และถ้าต้องจ่ายปีละ
365 บาทตามที่คุณสุเทพต้องการ ชาวสวนยางต้องขายข้าวถึง
ถึง 11 กิโลฯ เพื่อเป็นสมาชิกพรรค 1 ปี

“คุณสุเทพไม่คิดจะถามชาวสวนยางพาราที่อ่อนหรือ”

ตำทับด้วยน้ำเสียงของคุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รอง
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตามกระทุ้งซ้ำว่า บทบัญญัติดังกล่าว
น่าจะร่างโดยมนุษย์ 2 ประเภทคือ มนุษย์ที่บริสุทธ์ที่สุด
ไม่มีใฝ่ใฝ่ปราศคาว อยู่บนหอคอยไม่เคยลงดิน

กับอีกประเภทคือ มนุษย์ที่มีอคติกับนักการเมือง
มนุษย์พวกนี้ส่วนหนึ่งเคยบริหารพรรคมาแล้วแต่ล้มเหลว ที่
ถูกอุปโลกน์ให้เอาตราลงมาจัดระเบียบสังคม

*แม้หนทางไปสู่การเลือกตั้งยังอีกยาวนานตามที่คุณมีชัย
คำนวณไว้คือปลายปี 2561*

แต่ต้องจับตาดูภายในกันเอง จะระอุเดือดขึ้นอีก
กี่องศา!

เพลิงสุริยะ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Thai Rath
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: พุธ 26 เมษายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21645

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 66.36 Ad Value: 106,176

PRValue (x3): 318,528

คลิ๊ป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรกรไทยจ่อล่าลิกความสุข กระทรวงเกษตรฯ-พาณิชย์ฯชุมนุมอุททหนุราคา

เกษตรกรไทยจ่อล่าลิกความสุข

● กระทรวงเกษตรฯ-พาณิชย์ฯชุมนุม!อุททหนุราคา

เกษตรกรเป็นปลื้มสินค้าเกษตรกรไทย รากาพุ่ง กระทบแคะโลละ 27 บาท รากาขาง ป่าลัม กุ้ง สูงขึ้นยกแผง ดัน ดัชนีรากาสินค้าเกษตรกรเพิ่ม 8.15% ดัชนี รายได้เกษตรกรเพิ่ม 29.90% มองแนวโน้ม จะพุ่งต่อ ขณะที่ "พาณิชย์" มองสวนทาง หวั่นรากาสินค้าเกษตรกรตกต่ำ เร่งริด เปิดโครงการ "ประชารัฐอุ้มสินค้าเกษตรกร" วานนี้ (25 เม.ย.) น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงรากาสินค้าเกษตรกรล่าสุดว่า ปัจจุบัน รากากระเทียมที่เกษตรกรขายได้ไตรมาสที่ 1 ปี 60 (ม.ค. - มี.ค.) เฉลี่ยอยู่ที่ 27 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เพิ่มขึ้น 89% เมื่อเปรียบกับไตรมาส 1 ปี 59 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 14 บาทต่อ กก. เนื่องจากกระเทียม มีคุณภาพ และมาตรการเข้มงวดด้านศุลกากร มาขึ้นทั้งการวางมาตรการป้องกันและปราบปราม การลักลอบนำเข้า และการกำหนดราคาประเมิน เสียภาษีนำเข้าให้ใกล้เคียงกับรากาขายในประเทศ เพื่อป้องกันปัญหากระเทียมล้นตลาดอย่างไรก็ตาม ผลผลิตกระเทียมจะเก็บเกี่ยวหมดภายในเดือน เม.ย.นี้ ซึ่งคาดว่าจะทำให้รากามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่หอมแดง พริกขี้หนุสวน ถั่วเขียว มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากส่งผลทำให้รากาตกลงจาก ช่วงเดียวกันของปี 59 โดยรากาหอมแดงที่ เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 20 บาทต่อ กก. ลดลง 20% เมื่อเปรียบกับไตรมาส 1 ปี 59 เฉลี่ยอยู่ที่ 25 บาทต่อ กก. เนื่องจากผลผลิต เพิ่มขึ้น และเป็นช่วงที่ออกสู่ตลาดมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามรากายังสูงกว่าต้นทุนการผลิต ของเกษตรกรเฉลี่ย 13.71 บาทต่อ กก. ทั้งนี้ ผลผลิตจะเก็บเกี่ยวหมดภายในเดือน พ.ค. และคาดว่ารากาจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วน พริกขี้หนุสวน รากาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่

ที่ 78 บาทต่อ กก. ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ ผ่านมา แต่รากายังสูงกว่าต้นทุนการผลิตของ เกษตรกรซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 20 บาทต่อ กก. ขณะที่ ถั่วเขียว รากาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 22 บาทต่อ กก. ซึ่งสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 19.30 บาทต่อ กก.

นอกจากนี้ดัชนีรากาสินค้าเกษตรกรที่เกษตรกร ขายได้ที่ไรนา เดือน มี.ค.60 เพิ่มขึ้น 8.15% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าที่รากา ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ขางพารา รากาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ช่วงต้นขางผลัดใบทำให้ผลผลิต ขางออกสู่ตลาดน้อยลง ป่าลัมน้ำมัน รากาเพิ่ม ขึ้นเนื่องจากตลาดยังมีความต้องการต่อเนื่องและ กุ้งขาวแวนนาไม รากาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระทบ ต่อเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ทำให้ผลผลิต ออกสู่ตลาดน้อย

ขณะที่สินค้าที่รากาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง เนื่องจากผู้นำเข้าจากประเทศจีน ชะลอการรับซื้อ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่รากาตกลง เนื่องจากปริมาณออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และ ไข่ไก่ รากาตกลงเนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคลดลง เนื่องจากปิดภาคเรียน

สำหรับในเดือนเม.ย. 60 ดัชนีรากาสินค้า เกษตรกรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเม.ย. 59 โดยสินค้าสำคัญที่รากาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ขางพารา อ้อยโรงงาน ไข่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม ขณะที่ภาพรวมดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือน มี.ค.60 เพิ่มขึ้นจากเดือน มี.ค.59 ประมาณ 29.90% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตและดัชนีรากา สินค้าเกษตรกรปรับตัวเพิ่มขึ้น และคาดว่าเดือน เม.ย. 60 รายได้ของเกษตรกรจะขยายตัวเพิ่มขึ้น

วันเดียวกัน นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบาย ให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ใช้นโยบายประชา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Thai Rath
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: พุธ 26 เมษายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21645

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 66.36 **Ad Value:** 106,176

PRValue (x3): 318,528

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรกรไทยจ่อล่าลี้ความสูญ กระทรวงเกษตรฯ-พาณิชย์สุดหนุนอุดหนุนราคา

รัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสินค้าเกษตร และผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อช่วยดูแลราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ตกต่ำ ช่วยระบายผลผลิตจากแหล่งผลิตออกสู่ตลาด และช่วยผู้ผลิตสินค้าโอท็อปให้สามารถขายสินค้าของตนเองและมีรายได้สูงขึ้น

ทั้งนี้ ล่าสุดได้รับแจ้งจากพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าสามารถผลักดันนโยบายประชารัฐ โดยผลักดันให้ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จำกัด และบริษัทอะโรมาฟรุต จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลง (เอ็มไอยู) กับกลุ่มเกษตรกรไร้สารพิษบ้านห้วยโป่ง เพื่อทำสัญญาซื้อขายกระเทียม 60 ตัน มูลค่า 6.15 ล้านบาท ซึ่งทำให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ทันที มีตลาดรองรับ นอกจากนี้ ยังได้เชิญบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหารท็อปส์ มาร์เก็ต มาเจรจาซื้อขายสินค้าโอท็อป 5 ดาว จากกลุ่มผู้ผลิตในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสามารถผลักดันให้มีการนำเข้าไปจำหน่ายในห้างได้ในหลายผลิตภัณฑ์

“เป็นความตั้งใจของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เพาะปลูกสินค้าเกษตรทุกกลุ่ม ให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่คุ้มต้นทุน และมีรายได้เลี้ยงชีพ ซึ่งกระทรวงจะยังคงใช้โมเดลประชารัฐในการดึงภาคเอกชนให้เข้ามาช่วยรับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตรต่อไปเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร และยังคงเป็นการวางแผนรับมือผลผลิตสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้มีตลาดรองรับ ทำให้ไม่มีปัญหาผลผลิตขายไม่ได้ และมีปัญหาราคาลดต่ำ”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/นโยบายเศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 26 เมษายน 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10443

หน้า: 7(บนขวา)

Col.Inch: 26.97 Ad Value: 39,106.50 PRValue (x3): 117,319.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สินค้าเกษตรราคาเพิ่มขึ้นรายได้โต29.9%

สินค้าเกษตรราคาเพิ่มขึ้นรายได้โต29.9%

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผย ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนมี.ค. 2560 อยู่ที่ระดับ 146.08 เพิ่มขึ้น 8.15 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นคือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และกุ้งขาวแวนนาไม

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ราคายางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ช่วงต้นยางผลัดใบทำให้ผลผลิตยางออกสู่ตลาดน้อยลง ส่วนราคาปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดที่มีต่อเนื่อง และกุ้งขาวแวนนาไมราคาเพิ่มขึ้นจากผลกระทบปัญหาหน้าท่วมภาคใต้ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย

ขณะที่สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลงคือมันสำปะหลัง เนื่องจากผู้นำเข้าจากประเทศจีนชะลอการรับซื้อ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาลดลงจากปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ออกสู่ท้องตลาดเพิ่มขึ้น ไข่ไก่ราคาลดลงตามผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ประกอบกับความต้องการบริโภคลดลงเนื่องจากสถานศึกษาต่างๆ ยังปิดภาคเรียน โดยคาดว่าในเดือนเม.ย.นี้ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะเพิ่มขึ้นอีกเมื่อเทียบกับเดือนเม.ย. 2559 เนื่องจากสินค้าสำคัญมีแนวโน้มปรับราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา อ้อยโรงงาน ไข่เนื้อและกุ้งขาวแวนนาไม

ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนมี.ค. 2560 อยู่ที่ระดับ 120.41 เพิ่มขึ้น 20.11 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม และสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน

นางสาวจริยา กล่าว ว่า ดัชนีราคาและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนมี.ค.2560 อยู่ที่ระดับ 175.89 เพิ่มขึ้น 29.90% และในเดือนเม.ย. 2560 คาดว่ารายได้ของเกษตรกรขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก

ทั้งนี้ จำแนกตามกลุ่มพืชและพืชอาหาร ดัชนีราคาลดลง 3.16 % สินค้าสำคัญที่ราคาลดลงได้แก่ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กลุ่มไม้ยืนต้น ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 74.37 % จากราคายางพาราที่ปรับเพิ่มขึ้น กลุ่มไม้ผลดัชนีราคาลดลง 6.06% สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ มะม่วงและส้มเขียวหวาน กลุ่มพืชน้ำมัน ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 6.31% สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน กลุ่มพืชไม่ดอกดัชนีราคาลดลง 13.27% กลุ่มปศุสัตว์ ดัชนีราคาลดลง 7.87% สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร ไข่เนื้อและไข่ไก่ กลุ่มประมง ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 17.98% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 26 เมษายน 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24667

Col.Inch: 66.23 Ad Value: 145,706

หัวข้อข่าว: ส่งออกไตรมาสแรกโต4.9%

หน้า: 7(ขวา)

PRValue (x3): 437,118

คลิป: ลีสี่

ห้วงข้อข่าว: ส่งออกไตรมาสแรกโต4.9% หุบสถิติสูงสุดในรอบกว่า4ปี พาณิชย์มั่นใจทั้งปีได้5%แน่

ส่งออกไตรมาสแรกโต4.9%

● หุบสถิติสูงสุดในรอบกว่า4ปี

● พาณิชย์มั่นใจทั้งปีได้5%แน่

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา มีมูลค่า 20,887.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 9.22% โดยกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้ง หลังจากเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาติดลบ 2.76% อีกทั้งมูลค่าการส่งออกยังทยอยอดเกิน 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้อีกในรอบ 29 เดือน นับจากเดือน ต.ค.57 ที่ทำได้ 20,205 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่นำเข้ามูลค่า 19,270 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 19.28% ทำให้เกินดุลการค้า 1,616 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้อีกตลอดทั้งปี

“ที่น่าสนใจ คือการส่งออกไตรมาสแรกนั้น เพิ่มขึ้น 4.9% สูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส หรือกว่า 4 ปี สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขัน และการปรับตัวในระดับที่ดีของไทย จนทำให้การส่งออกฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง และมีมูลค่าการค้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยการค้าของโลก ทำให้มั่นใจว่าปีนี้จะได้ 5% ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งกระทรวงฯจะเร่งดำเนินการทุกรูปแบบ เพื่อให้การส่งออกขยายตัวได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายบนพื้นฐานอัตราแลกเปลี่ยนที่ 35.50-37.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ย 50-60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล”

ทั้งนี้ การส่งออกที่ขยายตัวได้ดี มาจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ทำให้มูลค่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันสูงขึ้นตามไปด้วย อาทิ ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัว 64.7% ยางพาราขยายตัว 95.4% ประกอบกับมีแรงผลักดันมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่

เริ่มฟื้นตัว สอดคล้องกับที่องค์การการค้าโลกประเมินไว้ว่า ภาวะการค้าโลกเดือน ก.พ.เติบโตถึง 6.4% สะท้อนทิศทางการฟื้นตัวชัดเจน ทำให้เศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญที่ฟื้นตัวด้วย ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกของไทย และโดยเฉพาะการส่งออกไปจีน กับอินเดีย ที่ขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยจีนเพิ่มขึ้น 47.8% สูงสุดในรอบกว่า 5 ปี

สำหรับตลาดส่งออกส่วนใหญ่ก็เพิ่มขึ้นทุกตลาด โดยตลาดหลัก เพิ่มขึ้น 10.5% จากญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 14.9% สหรัฐเพิ่มขึ้น 7% สหภาพยุโรป (อียู) เพิ่มขึ้น 10% ตลาดศักยภาพสูง เพิ่มขึ้น 14.5% เช่น ซีแอลเอ็มวี เพิ่มขึ้น 18% แอฟริกาเพิ่มขึ้น 8.7% เอเชียใต้ เพิ่มขึ้น 19% ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 10% เกาหลีใต้ เพิ่มขึ้น 24.7% ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 27% แม้ตลาดศักยภาพระดับรอง ลดลง 1% จากตลาดตะวันออกกลาง ลดลง



พิมพ์ชนก วอนขอพร

21.5% แอฟริกา ลดลง 3.4% แต่ทวีปออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 8.7% ลาตินอเมริกา เพิ่มขึ้น 0.8% กลุ่มซีไอเอสรวมรัสเซีย เพิ่มขึ้น 109% แคนาดา เพิ่มขึ้น 13.7% ตลาดอื่น ๆ ลดลง 16.8% เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ลดลง 19%

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า ส่วนการนำเข้าเดือน มี.ค. ที่เพิ่มขึ้น 19.28% นั้น ไม่น่าห่วง เพราะเป็นการนำเข้าสินค้าทุน 5,169 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.74% นำเข้าสินค้า



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 26 เมษายน 2560

ปีที่: -

ฉบับที่: 24667

หน้า: 7(ขวา)

Col.Inch: 66.23 Ad Value: 145,706

PRValue (x3): 437,118

คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: ส่งออกไตรมาสแรกโต4.9% ทูสต์ดีที่สุดในรอบกว่า4ปี พาณิชย์มั่นใจทั้งปีได้5%แน่

วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป 7,845 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 21.13% สะท้อนว่าผู้ประกอบการไทยใช้จังหวะที่เงินบาทแข็งค่าขึ้น นำเข้าสินค้าทุน เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ถูกลง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย ซึ่งส่งผลดีต่อการส่งออกไทยในระยะต่อไป เพราะนำเข้าวัตถุดิบมาผลิตสินค้า ทั้งส่งออกและใช้ในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงที่ต้องระวัง คือ ความตึงเครียดทางการเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งคาบสมุทรเกาหลี ซีเรีย ความไม่ชัดเจนนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐ และความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหภาพยุโรป (อียู) ที่อาจกดดันอัตราแลกเปลี่ยนให้ผันผวน และทำให้การค้าการลงทุนของโลกมีความไม่แน่นอนมากขึ้นในระยะต่อไป

“วันที่ 26 เม.ย.นี้ กระทรวงพาณิชย์จะนัดประชุมระหว่างภาครัฐ และเอกชนอย่างเป็นทางการ เพื่อประเมิน และติดตามผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากนโยบายของสหรัฐ เบื้องต้นเอกชนไม่ค่อยกังวลกรณีดังกล่าว แต่ค่อนข้างกังวลกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ นั้นมากกว่าโดยเฉพาะความตึงเครียดทางการเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งกดดันให้ภาวะการค้ามีความไม่แน่นอนสูง โดยแนวทางหนึ่งที่ไทยพอจะรับมือกับมาตรการที่สหรัฐจะนำออกมาใช้ในการกีดกันทางการค้า คือ ไทยต้องเร่งขยายการส่งออกไปยังตลาดอื่น ๆ ให้มากขึ้น โดยไม่หวังพึ่งพาเพียงแต่ตลาดสหรัฐ หรือตลาดเก่า ๆ น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วไม่ว่าสหรัฐจะออกมาตรการมาในรูปแบบไหนก็ตาม”.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด กรอบเช้า

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 26 เมษายน 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9646

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 37.82 Ad Value: 41,602

PRValue (x3): 124,806

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ส่งออก3เดือนแรกสูงสุด4ปีจีน-อินเดีย-ญี่ปุ่น ส่งซื้ออุตสาหกรรม-คาดทั้งปีโต5%

ส่งออก3เดือนแรกสูงสุดใน4ปี

'จีน-อินเดีย-ญี่ปุ่น' ส่งซื้ออุตสาหกรรม-คาดทั้งปีโต5%

ส่งออกไตรมาสแรกปิดจ๊อบสวยขยายตัวถึง 4.9% สูงสุดในรอบ 4 ปี ตลาดจีนแรงสุดบวกเพิ่มถึง 47.6% มั่นใจทั้งปีส่งออกตามเป้า 5% แต่เอกชนยังกังวลสถานการณ์โลกทั้งทีระหว่างประเทศ และมาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐ ขณะที่เบงกาลีพาณิชยียังห่วงตัวเลขว่างงานสูง

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่า การส่งออกของไทยเดือนมี.ค. 2560 มีมูลค่า 20,888 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวถึง 9.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ในไตรมาส 1 การส่งออกขยายตัวถึง 4.9% ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี เนื่องจากการส่งออกไปยังจีนเพิ่มขึ้นถึง 47.6% และอินเดียเพิ่มขึ้น 14.9% เป็นการขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ขณะที่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันก็ขยายตัวตามราคาน้ำมัน เช่น ผลิตภัณฑ์ยางขยายตัว 64.7% และยางพาราขยายตัว 95.4% ส่วนสินค้าเกษตรเองก็ส่งออกได้มากขึ้น ยกเว้น ข้าว และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ยังชะลอตัวลง รวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจน และการค้าโลกที่ขยายตัวต่อเนื่องน่าจะทำให้ทิศทางการส่งออกโดยรวมดีขึ้น

“ขณะที่การนำเข้าเดือนมี.ค.มีมูลค่า 19,271 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวถึง 19.3% ซึ่งเป็นกรนำเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบ แสดงถึงความมั่นใจและการลงทุนที่จะมีมากขึ้น ทำให้ดุลการค้าในเดือนมีนาคมเกินดุล 1,617 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายฯ กล่าวอีกว่า ปีนี้การส่งออกโดยรวมน่าจะขยายตัวได้ถึง 5% ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ พร้อมกับติดตามความเสี่ยงของสถานการณ์โลก ทั้งมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐ รวมถึงความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือ และสหรัฐ พาณิชย์อยู่ระหว่างหารือกับภาครัฐและเอกชน โดยจะนัดประชุมอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 26 เม.ย.นี้

เบื้องต้นเอกชนค่อนข้างกังวลกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้ภาวะการก้ามีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตาม วิถีลดความเสี่ยงก็ต้องการทางกระจายการส่งออกไปยังตลาดอื่นเพิ่มขึ้น โดยตลาดส่งออกสำคัญในเดือนมี.ค.ที่ขยายตัว เช่น ตลาดเอเชียใต้ ขยายตัว 19.1% ตลาด CLMV ขยายตัว 18.1% ตลาดญี่ปุ่นขยายตัว 14.9% ตลาดสหภาพยุโรป 10.2% เป็นต้น นายพรพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการเศรษฐกิจมหภาค Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์(อีไอซี) เปิดเผยว่ายังคงประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2560 ไว้ที่ 3.3% เท่าเดิม ทั้งนี้ ปัจจัยที่ขึงกังวลคือเอกชนยังไม่จ้างงานเพิ่ม ล่าสุดเดือนมี.ค.การว่างงานปรับสูงขึ้นมาอยู่ที่ 1.3% อาจกดดันการบริโภคภาคเอกชนเพราะกำลังซื้อได้รับผลกระทบหากว่างงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากเอกชนไม่มีการขยายการลงทุนใหม่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 26 เมษายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21645

หน้า: 6(ซ้าย)

Col.Inch: 44.82 Ad Value: 71,712

PRValue (x3): 215,136

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: กล้าได้ กล้าเสีย: คนกันเองมันทันกัน



คนกันเองมันทันกัน

ก ความจริงก็ไม่ใช่ว่าเรื่องน่าตื่นเต้นอะไร
กับร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับแรก ที่ส่งจาก
มือกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) สู่มือ สนช. คือร่าง พ.ร.บ.
ว่าด้วย กกต. และร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยพรรคการเมือง

เพราะเนื้อหาถืออย่างที่รับรู้รับทราบกันมาเป็นระยะแล้ว
โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง ที่กรธ.คาดหวัง
เอาไว้สวยหรูว่าจะก่อให้เกิดการปฏิรูประบบพรรคการเมือง
ครั้งใหญ่ จึงเขียนดักหน้า ดักหลัง บัญญัติข้อห้ามต่างๆ รวม
ถึงบทลงโทษที่เด็ดขาด ไม่ให้พรรคการเมืองเดินออกนอก
กรอบที่ คสช.ขีดไว้

เราจึงเห็นข้อบัญญัติใหม่ๆ เกิดขึ้นเพียบ ประเด็นที่เป็น
ที่ถกเถียงกันมากคือ การกำหนดให้แฟนคลับที่จะสมัครเข้า
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องจ่ายเงินปีละ 100 บาท อ้างเหตุผล
เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่ามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพรรค ไม่ใช่ตกอยู่
แค่นายทุนไม่กี่คน

แต่ก็มีเสียงหัวงัดคัดค้านออกมาทันควันจากสอง
พรรคใหญ่ของไทยและประชาธิปัตย์

เสียงคัดค้านของไทยถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่กับ
ท่าทีของประชาธิปัตย์ ที่นับเป็นมิตรร่วมรบกันมากับขั้วอำนาจ
ในรัฐบาล คสช. จับอาการดูแล้วจะเห็นว่าปมอยู่ลึกๆ

ยิ่ง คุณสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหา
ประชาชนฯ โดดออกมาหนุนรัฐบาล คสช. และ กรธ. สุดลุ่ม

ทีมประตู่ แดมยังขงข้อเสนอที่อาร์คคอร์หนักเข้าไปอีก

วันนี้จึงได้เห็นบทวิวาทะที่เปลี่ยนไป จากเดิมเป็น
ประชาธิปไตยกับเพื่อไทย กลายมาเป็นกับ คุณสุเทพ ไปแล้ว
สอดคล้องกับกระแสข่าวที่ออกมาเป็นระยะว่า การชิง
การนำภายในพรรคประชาธิปัตย์ค่อนข้างร้อนระดู ระหว่าง
ขั้วของ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่มีแบ็กอัพหนุนหลังอย่าง
คุณชวน หลีกภัย และ คุณบัญญัติ บรรทัดฐาน จับข้อกับขั้ว
ของ คุณสุเทพ และ แกนนำในสาย กปปส.

เราจึงได้เห็นการส่งมวยแทนอย่าง คุณวัชระ เพชรทอง
ออกมายื่นชดกับขาใหญ่แบบไม่สนชั้นมวย และความเก๋
ทางการเมือง

โดยเฉพาะการยกย่อนคำพูดของคุณสุเทพ ตอนเป็น
เลขาธิการพรรคที่ว่า “ใครมีแรงออกแรง ใครมีเงินออกเงิน”
พร้อมเปรียบเทียบว่าถ้าต้องจ่ายเงิน 100 บาทจริง ที่น้องชาว
สวนยางต้องขายขี้ยางถึง 3 กิโลฯ และถ้าต้องจ่ายปีละ 365
บาทตามที่คุณสุเทพต้องการ ชาวสวนยางต้องขายขี้ยาง ถึง
2 กิโลฯ เพื่อเป็นสมาชิกพรรค 1 ปี

“คุณสุเทพไม่คิดจะถามชาวสวนยางพาราก่อนหรือ”

ตำทับด้วยน้ำเสียงของคุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รอง
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตามกระทุ้งซ้ำว่า บทบัญญัติดังกล่าว
น่าจจะร่างโดยมนุษย์ 2 ประเภทคือ มนุษย์ที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง
ไม่มีไฟฟาราคีลาว อยู่บนหอคอยไม่เคยลงดิน

กับอีกประเภทคือ มนุษย์ที่มีอคติกับนักการเมือง
มนุษย์พวกนี้ส่วนหนึ่งเคยบริหารพรรคมาแล้วแต่ล้มเหลว ที่
ถูกอุปโลกน์ให้เอาตำราลงมาจัดระเบียบสังคม

*แม้หนทางไปสู่การเลือกตั้งยังอีกยาวนานตามที่คุณมีชัย
คำนวณไว้คือปลายปี 2561*

แต่ต้องจับตาดูภายในคนกันเอง จะระอุเดือดขึ้นอีก
กี่องศา!

เพลิงสุริยะ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: พุธ 26 เมษายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21645

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 66.13 Ad Value: 105,808

PRValue (x3): 317,424

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ส่งออกพุ่งสูงสุดรอบ 4 ปี 4.9% พาณิชย์รับตีปีบสัญญาณเศรษฐกิจที่วันทีคืน

ส่งออกพุ่งสูงสุดรอบ 4 ปี 4.9%

● พาณิชย์รับตีปีบสัญญาณเศรษฐกิจที่วันทีคืน

พาณิชย์ตีปีบหลังส่งออกเดือน มีนาคมทะยานขึ้นมาทะลุ 2 หมื่นล้าน เหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี ดันส่งออกไตรมาสแรกพุ่ง 4.9% สูงสุดในรอบ 4 ปี มีแนวโน้มเป้าหมายส่งออก ปีนี้ที่ตั้งไว้ 5% เป็นไปได้สูง หลังสินค้า เกษตร สินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันราคา ดีขึ้น พร้อมเตรียมข้อมูลแจ้งสหรัฐฯทุกด้าน

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผย ถึงสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยว่า ใน เดือน มี.ค. การส่งออกมีมูลค่า 20,887.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.22% จากเดือนเดียวกัน ของปีก่อน เป็นการกลับมาขยายตัวเป็นบวก ได้อีกครั้งหลังจากเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาติดลบ 2.76% และยังเป็นมูลค่าที่สูงเกิน 20,000 ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ 29 เดือนนับ จากเดือน ต.ค.57 ที่ได้ 20,205.8 ล้านดอลลาร์ เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 726,021 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.32% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 19,270.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19.26% คิด เป็นเงินบาทมีมูลค่า 678,048.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17.22% และเกินดุลการค้ามูลค่า 1,616.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 49,590.2 ล้านบาท

ขณะที่ในไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.) การ ส่งออกมีมูลค่า 56,456.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.88% เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส หรือในรอบ 4 ปีสะท้อนถึงความสามารถในการ แข่งขันและการปรับตัวในระดับที่ดีของไทยตาม สถานการณ์เศรษฐกิจโลก และยังเป็นไปใน ทิศทางการฟื้นตัวของภาคส่งออกที่กระทรวง พาณิชย์คาดการณ์เอาไว้ "การขยายตัวของ การส่งออกของไทยในขณะนี้ได้รับปัจจัยสนับสนุน จากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้มูลค่าการส่ง

ออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับ มีแรงผลักดันมาจากภาวะเศรษฐกิจ โลกที่เริ่มฟื้นตัว ซึ่งสอดคล้องกับที่องค์การการค้า โลก (ดับเบิลยูทีโอ) ประเมินไว้ว่าภาวะการค้า โลกในเดือน ก.พ.ปีนี้มีเติบโตถึง 6.4%"

สำหรับทิศทางทางการส่งออกจากนี้ไม่มีสัญญาณ การฟื้นตัวอย่างชัดเจนและมีแนวโน้มที่มูลค่าจะ ขยายตัวได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กระทรวงฯ ตั้งไว้ที่ 5% จากปีก่อน โดยราคาน้ำมันที่เริ่มปรับ ตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรสำคัญและ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งยางพารา น้ำมันสำเร็จรูปเคมีภัณฑ์ปิโตรเคมี และเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญมีการฟื้นตัวต่อเนื่อง ซึ่ง

ส่วนแต่เป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกของไทย อย่างไรก็ตาม ต้องระวังความเสี่ยงจาก สถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองใน ภูมิภาคต่างๆ ทั้งคาบสมุทรเกาหลี ซีเรีย ความ ไม่ชัดเจนนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหภาพ ยุโรป (อียู) ที่หลายประเทศมีการเลือกตั้งผู้นำ ใหม่ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนด้าน อัตราแลกเปลี่ยนและเพิ่มความไม่แน่นอนของ การค้า และการลงทุนของโลกในระยะต่อไป

นางสาวพิมพ์ชนกกล่าวต่อว่า ในวันที่ 26 เม.ย.นี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะนัดประชุม ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อประเมินและ ติดตามผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากนโยบาย ของสหรัฐฯ รวมถึงเตรียมข้อมูลตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับนโยบายการค้าของไทยตามที่กระทรวง พาณิชย์สหรัฐฯร้องขอมาภายในวันที่ 10 พ.ค. นี้ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานสาเหตุขาดดุลการค้าของสหรัฐฯตามคำสั่งพิเศษประธานาธิบดี (Executive Order) ซึ่งเบื้องต้น ภาคเอกชน รายใหญ่ที่ได้หารือไปแล้วเช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

ไม่กังวลมากนักหากสหรัฐฯใช้มาตรการใดๆ กับการนำเข้าสินค้าไทย "แต่สิ่งที่ภาคเอกชน รวมถึงรัฐกังวลคือ นโยบายการค้าของสหรัฐฯ รวมถึงสถานการณ์การเมืองของประเทศต่างๆ ที่ขณะนี้ยุโรปมีการเลือกตั้งผู้นำหลายประเทศ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนสูงกับภาวะ การค้าและเศรษฐกิจ โดยแนวทางในการลด ความเสี่ยง จะต้องกระจายการส่งออกไปยังตลาด อื่นเพิ่มขึ้น"

ด้านนายพรพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการ เศรษฐกิจมหภาค ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า เศรษฐกิจปีนี้จะขยายตัว 3.3% โดยได้รับานิสงค์ จากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง และ การฟื้นตัวของระดับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งส่ง ผลให้รายได้ของผู้ส่งออกและเกษตรกรไทยมี แนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนขึ้นหลังซบเซามาเป็น เวลานาน ขณะกำลังซื้อภาคครัวเรือนเริ่มกลับ มาหลังจากมาตรการผ่อนปรนครั้งแรก ประกอบ กับมาตรการรัฐสนับสนุนกำลังซื้อครัวเรือนเช่น โอนเงินให้ผู้มีรายได้น้อยเพิ่มค่าลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา เม็ดเงินลงทุนโครงการลงทุน ขนาดใหญ่ที่เพิ่มกว่า 2 เท่า และรัฐบาลอนุมัติ งบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มอีก 190,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ยังกังวลที่ภาคเอกชนยังไม่จ้างงานแม้เศรษฐกิจฟื้นโดยล่าสุดในเดือน มี.ค.ที่ผ่านมาอัตราการว่างงานปรับเพิ่มขึ้นมา อยู่ที่ 1.3% ต่ำกว่าอัตราการว่างงานซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย ของปีก่อนหน้าสภาวะดังกล่าวเป็นแรงกดดัน ต่อการบริโภคภาคเอกชนของไทยให้ขยายตัวไม่ เกิน 3.1%



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jaddkam Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/Motoring

วันที่: พุธ 26 เมษายน 2560

ปีที่: 9

ฉบับที่: 2373

หน้า: 10 (ล่าง)

Col.Inch: 84.52 Ad Value: 126,780

PRValue (x3): 380,340

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: "อีซูซุ" มองตลาดรถยนต์บรรทุก 810,000 คันปรับเพิ่มเป้า



“อีซูซุ” มองตลาดรถยนต์บรรทุก แตะ 810,000 คันปรับเพิ่มเป้า

เปิดบทสัมภาษณ์ “โทชิอากิ มาเอคาว่า” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ เซลส์ จำกัด ผู้กุมบังเหียน อีซูซุ เจ้าตลาดปิกอัพของไทย ถึงทิศทางของตลาดรถยนต์ในปีที่อีซูซุมองมบวกรวมมาก ด้วยการปรับเป้าหมายเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดมียอดขายดีเกินคาดตั้งแต่ต้นปีแสดงให้เห็นถึงทิศทางที่สดใสของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปีนี้

ภาพรวมตลาดรถยนต์ไทยปีนี้?

อีซูซุคาดตลาดรถรวมปีนี้ 810,000 คัน (ซึ่งอีซูซุคาดการณ์สูงกว่าเจ้าอื่น) ดีกว่าปีก่อนที่มียอดขาย 768,788 คัน โดยที่ผ่านมา 3 เดือนแรก ตลาดดีเกินคาดอาจมีการปรับเพิ่มเป้ายอดขายหลังสงกรานต์ ถ้าความต้องการยังไม่ตก ก็น่าจะมีแนวโน้มดีทั้งปี ทั้งนี้เกิดจากความรู้สึกที่ดีขึ้นของผู้บริโภคจากภาคการส่งออกที่กระเตื้องขึ้น ราคาพืชผลที่ส่งผลทางการเกษตรดีขึ้นบางประเภท เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอ้อย รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้านสาธารณสุขและเกษตร

ปัจจัยสำคัญ?

ภาคเศรษฐกิจมีผลต่อการซื้อรถ อีซูซุสังเกตได้จากรถบรรทุกกลางและใหญ่ที่เข้าศูนย์ฯ มากกว่าเดิม และยอดสินเชื่อของอีซูซุเอง คือ ตรีเพชรอีซูซุไฟแนนซ์ ซึ่งเป็น in-house ลิสซิงของอีซูซุเองได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น มีสัดส่วน 30% ของยอดซื้อรถอีซูซุ ขณะที่ลูกค้าเงินสด 10%

ยอดขายอีซูซุเป็นอย่างไร?

ยอดขายอีซูซุ 3 เดือนแรกของปีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ดีขึ้นมากกว่า 10% ปิกอัพประมาณ 3% อีซูซุไม่ค่อยสนใจเรื่องส่วนแบ่งตลาดหรือเป้าตัวเลขมากนัก สนใจเรื่องสถานการณ์ตลาด และเห็นความพอใจของลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายเป็นหลัก ถ้าตลาดใดเราก็คงได้ผลพลอยได้ไปด้วย

ส่วนการส่งออกปีไม่แน่นอน เพราะตะวันออกกลางที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ของอีซูซุไม่สงบ รัฐตั้งงบช่วยเหลือด้านต่างๆ ทำให้ดีลเลอร์ยังมีสต็อกอยู่ ถ้าได้เท่าเดิมถือว่าดีแล้ว สำหรับตัวเลข



โทชิอากิ มาเอคาว่า

ส่งออกปีที่แล้วรวม 160,000 คัน เดิมเคยส่งออกให้ตะวันออกกลาง 30,000 คัน แต่ลดลงเกือบ 50% แต่โชคดีในตลาดส่งออกที่ฟิลิปปินส์และออสเตรเลียเพิ่มขึ้นมากถึง 20% (ออสเตรเลีย 24,000 คันต่อปี และฟิลิปปินส์ 20,000 คันต่อปี) ส่วนที่ยุโรปยังคงที่ที่อยู่

ขณะที่ยอดขายที่กัมพูชากับลาวยังน้อยอยู่ เพราะขายได้แค่ครึ่งปี และประเมินจากยอดจดทะเบียนยังไม่ได้ คิดได้จาก

รหัส ข่าว: C-170426040079

หน้า: 1/2

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prratpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jakkam Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/Motoring

วันที่: พุธ 26 เมษายน 2560

ปีที่: 9

ฉบับที่: 2373

หน้า: 10 (ล่าง)

Col.Inch: 84.52 Ad Value: 126,780

PRValue (x3): 380,340

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: "อีซูซุ" มองตลาดรถยนต์บวักแตะ 810,000 คัน ปรับเพิ่มเป้า

สถิติอีเอ็มพีอาร์ต่ออย่างเดียว แต่ถ้านับตั้งแต่ที่ตรีเพชรเข้าไปดูแล ทำตลาดด้วยตนเองก็ดีขึ้นกว่าเดิมถึง 20% ทั้ง 2 ประเทศ ทั้งนี้ ตลาดก็మ్พูซายาก เพราะค่านิยมใช้รถ used 90% รถใหม่ 10%

ทิศทางของรถเก๋งเทียบกับปิกอัพ?

มาร์เกตแชร์รถเก๋งกับปิกอัพแต่ละปีจะแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าไหนออกรถใหม่มากกว่ากัน แต่แนวโน้มยังเป็นปิกอัพมากกว่า เพราะวัตถุประสงค์การใช้งานต่างกัน แต่ในกลุ่มของปิกอัพเองจะปรับเปลี่ยนตามรุ่นที่ขาย ซึ่งรุ่น 4 ประตู (crew cab) มีแนวโน้มขายตัวมากขึ้น มีสัดส่วนที่ 35% ส่วนรุ่นตอนครึ่ง (extended cab) 50% รุ่นตอนเดียว (single cab) 15%

ตอนนี้โครงการรถคันแรกครบ 5 ปีแล้ว อีซูซูกำลังสนใจ

ว่าลูกค้ากลุ่ม eco car จะเปลี่ยนมาใช้รถอะไร ซึ่งกลุ่มที่น่าจะเปลี่ยนรถใหม่ประเมินที่ 10% เพราะคนไทยส่วนใหญ่ใช้รถนานกว่า 5 ปี

แผนการในอนาคต?

ปัจจุบันอีซูซูกำลังผลิต 400,000 คัน ยังไม่มีแผนขยาย เพราะยังเพียงพออยู่ สำหรับเรื่อง EV อีซูซุขอดูมาตรการภาครัฐว่าจะสนับสนุนอย่างไร ยังขอไม่ตัดสินใจใดๆ เพราะการทำแผนธุรกิจต้องพิจารณาหลายด้าน และระยะเวลาเป็นเรื่องสำคัญ จึงต้องดูทั้งรัฐบาลและการตอบรับของลูกค้าเป็นสำคัญ อีซูซุมีเทคโนโลยีไฮบริดอยู่แล้ว แต่ถ้าทำออกมาลูกค้ามีปัญหาเราจะไม่ทำ ซึ่งลูกค้ารถปิกอัพตอนนี้ไม่สนใจไฮบริด

ถึงบรรทัดนี้ เจ้าตลาดปิกอัพมองภาพตลาดสัดใส่พร้อมปิ้งจี้เกือหนูนจากรากหญ้า คงเหลือเพียงภาครัฐที่จะเดินหน้าสานต่อให้ปิกอัพเป็นโปรดักต์แชนเนี่ยนหรือจะสกัดดาวรุ่งด้วยข้อกฎหมายแบบที่ชาวบ้านร้องกันระงม คงแล้วแต่ท่านจะพิจารณา.





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พฤหัสบดี 27 - อาทิตย์ 30 เมษายน 2560

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4935

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 73.58 Ad Value: 99,333

PRValue (x3): 297,999

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: '3ประเทศผู้ผลิต' ทุลคส่งออกยาง หลังนักเก็งกำไรทั่วโลกคราครา-ชี้จีนย่นอียูยอด...

'3ประเทศผู้ผลิต' ทุลคส่งออกยาง หลังนักเก็งกำไรทั่วโลกคราครา-ชี้จีนย่นอียูยอดพุ่ง



จัดซื้อ - ผลผลิตทั่วโลกที่น้อยกว่าความต้องการของปีที่ผ่านมาถึง 9 แสนตัน และมีปีนี้อีกประมาณ 8-9 แสนตัน ที่ตั้งสต็อกยางทั่วโลกให้ลดลงไปมากพอสมควร หาก 3 ประเทศใช้มาตรการลดการส่งออกยางเพิ่มเติมอีก จะช่วยให้สถานการณ์ราคายางไม่ตกต่ำเหมือนช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมา

3 ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ ชูนักเก็งกำไรทั่วโลกคราครา ยาง หรือ มติมาตรการลดการส่งออกยางกลับมาใช้ ออก เล็งเลือกการประชุมจากปลายปีนี้มาเร็วขึ้นหากราคาคงต่ำ ระบุจีน อียู ญี่ปุ่น ไตรมาสแรกผลผลิตยางรถยนต์เพิ่มขึ้น 7-12% ส่วนทางราคายาง

รายงานข่าวการประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCO) ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต เปิดเผยว่า กรรมการบริหาร IRCO จาก 3 ประเทศ ผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลก ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได้ประชุมหารือกันถึงสถานการณ์ราคายางพาราในตลาดโลกที่ลดต่ำลงในขณะนี้ ซึ่งราคายางสูงสุดปลายปีปีที่ผ่านมามีเหลือ กก.ละ 70 บาท เทียบกับปลาย

เดือนมกราคมที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับ กก.ละ 97 บาท ลดลงเกือบ กก.ละ 30 บาท ซึ่งกรรมการหลายรายมีความเห็นว่าการประชุมของบอร์ด IRCO ที่จะมีการประชุมในปีนี้อาจจะต้องเลื่อนมาประชุมในวาระพิเศษเร็วขึ้น หากราคายางพาราตกต่ำลง ทั้งนี้ อาจจะต้องนำมาตรการลดการส่งออกยางในปีที่ผ่านมากลับมาใช้อีกครั้ง เพื่อหยุดยั้งการเก็งกำไรของนักลงทุนทั่วโลกที่เก็งกำไรโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนการผลิตยางพาราของเกษตรกรใน 3 ประเทศ เพราะขณะนี้ราคาซื้อขายยางล่วงหน้าในตลาดโคตคอม ญี่ปุ่นเดือนกันยายนี้อาจจะลดลงเหลือ กก.ละ 204-208 บาทเท่านั้น หากประเทศผู้ผลิตยางพาราไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรมากขึ้น

รายงานข่าวกล่าวต่อว่า ปีที่ผ่านมา 3 ประเทศผู้ผลิตยางพาราได้บรรลุข้อตกลงลด

ปริมาณการส่งออกยางพารารวม 615,000 ตัน เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-31 สิงหาคม 2559 แยกเป็นไทยลดปริมาณการส่งออก 324,005 ตัน อินโดนีเซีย 238,736 ตัน และมาเลเซีย 52,259 ตัน โดยในปี 2559 ไทยมีปริมาณการส่งออกยาง 3,783 ล้านตัน อินโดนีเซีย 2,684 ล้านตัน และมาเลเซีย 1,069 ล้านตัน ซึ่งการลดปริมาณส่งออกดังกล่าว ได้ส่งผลให้ราคายางเริ่มปรับตัวดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2559 และเดือนมกราคมที่พุ่งขึ้นสูง จากปัจจัยนำท่วมใหญ่ภาคใต้เพิ่มเข้ามาด้วย

รายงานข่าวกล่าวต่อว่า ปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นดีมานด์หรือซัพพลายเป็นไปในเชิงบวก แต่สิ่งที่ทำให้เกิดราคายางแกว่งในช่วงที่ผ่านมา มาจากการเก็งกำไรจนเกินควร หากมองถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขที่สำคัญ ๆ ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน ที่

รหัสข่าว: C-170427023073

หน้า: 1/2

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prratpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พุธที่ 27 - อาทิตย์ 30 เมษายน 2560

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4935

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 73.58 Ad Value: 99,333

PRValue (x3): 297,999

คลิป: ลีสี่

หัวข้อข่าว: '3ประเทศผู้ผลิต' วัสดุส่งออกยาง หลังนักเก็งกำไรทั่วโลกตราดา-ชี้เงินยูเอชดีอยู่รอด...

ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ 3.6% ขณะที่ดัชนีในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ 0.4% และยางสังเคราะห์ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาอยู่เพียง 6.7% แต่ในตลาดยางกลับพบว่า มีการเก็งกำไรสูงถึง 16.6% แสดงว่าการเก็งกำไรไม่สะท้อนเรื่องปัจจัยพื้นฐาน แต่เป็นเรื่องการเก็งกำไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึ้นลงในเชิงข่าวเท่านั้น

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ของไทยมีส่วนต่อการลดปริมาณซีพีพลาของยางธรรมชาติลงกว่า 10% ของโลก ประกอบกับ ในช่วงราคายางต่ำมีหลายประเทศลดปริมาณการผลิตยางลง ยกตัวอย่างเช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวต่อราคา เมื่อราคายางต่ำลงทั้ง 3 ประเทศเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น หรือมีรายได้เพิ่มจากการทำอาชีพอื่น เพราะฉะนั้นปริมาณของยางพาราในหัววงระยะเวลาในปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกว่าที่คาดไว้

ทางด้านปัจจัยด้านความต้องการใช้ยางจีน สหภาพยุโรปหรืออียู ญี่ปุ่น พบว่ามีอัตราการเติบโตสูงขึ้นค่อนข้างมาก จากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็น 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้น 7.37% สหภาพยุโรปเพิ่มมากขึ้นถึง 8.42% ญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น 12.33%